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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
hội kiến với Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ
và Triều Tiên đã chọn Việt Nam làm địa điểm diễn ra
cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2.
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Những đóng góp lặng thầm của bác sĩ
Vân Khánh suốt hơn 20 năm miệt mài
nghiên cứu, đã “gieo” hạnh phúc cho biết
bao cặp vợ chồng không may có con bị
bệnh lý di truyền.



2 SỐ 9, THỨ NĂM NGÀY 28/2/2019VẤN ĐỀ-SỰ KIỆN

Tổng biên tập: ĐẶNG QUANG THƯƠNG
Phó Tổng biên tập: LÊ NHƯ

GIANG TRUNG SƠN

Thư ký tòa soạn:  Minh Huệ
Mỹ thuật: Hoàng Minh - Đồng Toàn
Kỹ thuật chế bản: Quý Hoài

Tòa soạn: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Tel: 024-3978.5691
Phát hành Quảng cáo: 024-3978.5697 Giấy phép xuất bản số 265/GP-BTTTT  ngày 03/9/2014.
In tại: Công ty TNHH MTV In Quân đội I

n SA THảO

Trong những ngày này, tại thủ đô Hà
Nội diễn ra sự kiện có tầm ảnh hưởng
to lớn tới hoà bình, an ninh và ổn định
của cả thế giới là cuộc gặp cấp cao thứ
hai trong lịch sử giữa Hoa Kỳ và Triều
Tiên, cùng với những sự kiện tạo dấu
mốc mới cho mối quan hệ song
phương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và
giữa Việt Nam với Triều Tiên. 

Gần chín tháng sau cuộc gặp
nhau đầu tiên ở Singapore,
tổng thống Hoa Kỳ Donald

Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim
Jong-un gặp lại nhau ở Hà Nội. Sau
cuộc gặp gỡ lịch sử này, ông Kim Jong-
un sẽ tiến hành chuyến thăm Việt Nam
chính thức cấp nhà nước - sau gần 55
năm mới lại có người đứng đầu nhà
nước Triều Tiên tới thăm Việt Nam.
Chỉ như vậy thôi đã đủ để cho chuyến
thăm này của ông Kim Jong-un trở
thành sự kiện lịch sử và tạo dấu mốc
lịch sử cho mối quan hệ hữu nghị và
hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và
Triều Tiên.

Trước khi gặp ông Kim Jong-un
vào tối ngày 27/2 tại khách sạn Metro-
pole ở thủ đô Hà Nội, ông Trump đã có
những cuộc hội kiến với Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc. Những phát biểu của chủ và
khách, những đánh giá và biểu hiện
cảm nhận cũng như những chủ đề nội
dung được trao đổi giữa Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc với ông Trump đều thể hiện có sự
đồng thuận quan điểm sâu rộng về thực

trạng và triển vọng của mối quan hệ
hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Cuộc gặp nhau đầu tiên của ông
Donald Trump và ông Kim Jong-un ở
Hà Nội diễn ra lúc 18h30 tại khách
sạn Metropole. Ông Trump và ông
Kim Jong-un tiến lại bắt tay nhau, trao
đổi ngắn và hướng về phía các nhà
báo. Họ không trao đổi với nhau nhiều
mà tươi cười và thân thiện. Sau đó, hai
người có cuộc trao đổi riêng ngắn với
nhau với sự tham gia chỉ của 2 phiên
dịch, trước khi cùng nhau dùng bữa tối
cũng ở trong khách sạn Metropole
cùng với 2 cộng sự khác nữa ở từng
bên, trong đó có bộ trưởng ngoại giao
của hai nước. 

Ông Trump tiếp nối mạch suy nghĩ
về sự kiện này như đã được thể hiện
qua Twitter trước đó khi có những lời
đề cao cá nhân ông Kim Jong-un,
đánh giá rất cao cuộc Thượng đỉnh

Hoa Kỳ - Triều Tiên lần này và tỏ ra
rất lạc quan về kết quả của cuộc
thượng đỉnh. Ông Kim Jong-un cũng
dành những lời nói tốt đẹp về ông
Trump và về cuộc thượng đỉnh. “261
ngày qua - tức là từ ngày có cuộc
thượng đỉnh trước đến nay - là những
ngày đòi hỏi rất nhiều nhẫn nại và
kiên trì. Ngày hôm nay tôi đã gặp lại
ông. Điều này cho chúng ta thêm hy
vọng rằng lần gặp này sẽ thành công”,

ông Kim Jong-un đã nói như vậy với
ông Trump. Nhà lãnh đạo Triều Tiên
mở lòng nhiều hơn khi nói với nhà báo
sau cuộc gặp riêng với ông Trump là
cuộc gặp thứ hai này nhờ vào “quyết
định chính trị đầy dũng cảm” của ông
Trump, đánh giá cuộc trao đổi ngay
trước đó với ông Trump là “rất thú vị”
và biểu lộ mong muốn cuộc cấp cao
này sẽ đưa lại kết quả “được mọi
người đón nhận”.

Có thể thấy được qua đó là bầu
không khí rất thân thiện và cởi mở
cũng như cả hai phía đều lạc quan về
kết quả của sự kiện lớn. 

Ngày 28/2 sẽ diễn ra những hoạt
động chính của cuộc thượng đỉnh này.
Cuối ngày, ông Donald Trump và ông
Kim Jong-un cùng thông tin cho báo
chí, truyền thông và công chúng về kết
quả cuộc gặp của họ.

Cả thế giới hướng về Hà Nội và
Việt Nam. Tất cả những gì mà giới
truyền thông quốc tế truyền tải đi từ
Việt Nam về Việt Nam và về sự kiện
lớn đã làm thế giới phải nhìn nhận Việt
Nam và con người Việt Nam bằng con
mắt khác trước. Việt Nam không chỉ
đơn thuần cho thấy đủ khả năng tổ
chức sự kiện thế giới lớn mà còn luôn
thể hiện là bạn và đối tác tin cậy, là
thành viên có trách nhiệm của cộng
đồng quốc tế, hiện thân cho hoà bình
và hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thế
giới đang thấy đất nước Việt Nam, nhà
nước Việt Nam và người dân Việt Nam
đóng góp tích cực và thiết thực như thế
nào cho hoà bình và an ninh, ổn định
và hợp tác ở khu vực và trên thế giới,
cho việc tăng cường tình hữu nghị và
hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia,
dân tộc trên thế giới.n

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HOA KỲ - TRIỀU TIÊN LẦN THỨ HAI

Những ngày cả thế giới hướng về Việt Nam

Việt Nam không chỉ đơn
thuần cho thấy đủ khả năng

tổ chức sự kiện thế giới lớn
mà còn luôn thể hiện là bạn

và đối tác tin cậy, là thành
viên có trách nhiệm của cộng

đồng quốc tế, hiện thân cho
hoà bình và hữu nghị, 
hợp tác và phát triển.

Với người dân Hàn Quốc, Hội nghị
Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên đang
diễn ra tại thủ đô Hà Nội mở ra hy vọng
mới về tiến trình hòa bình trên Bán đảo
Triều Tiên.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông
Yoon Sang-ho, Chủ tịch Hội người Hàn

Quốc tại Hà Nội, cho
biết, ông rất kỳ vọng
Hội nghị tại Hà Nội sẽ
mang lại một giải pháp
đột phá về tình trạng
kéo dài nhiều thập kỷ
qua trên bán đảo Triều
Tiên: “Sự kiện lần này
là điều mà hai miền
Triều Tiên đang rất kỳ
vọng với những thay
đổi mang tính tích cực
đối với quan hệ của
hai bên. Hai miền
Triều Tiên đang ở
trong trạng thái đình
chiến, chiến tranh mới

chỉ tạm ngừng chứ chưa chấm dứt
hoàn toàn. Chúng tôi vẫn ở trong tình
trạng bị chia cắt. Cái chúng tôi mong
chờ đó là việc tiến tới chấm dứt hoàn
toàn chiến tranh và mang lại hòa bình
thực sự”.

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều

Tiên lần thứ 2 này cũng thu hút được
sự quan tâm của báo chí Hàn Quốc.
Ước tính có hàng trăm phóng viên của
các hãng thông tấn báo chí lớn của
Hàn Quốc có mặt tại Hà Nội để đưa tin
về cuộc gặp này. Hàn Quốc là một
trong những bên liên quan và có
những tác động trực tiếp từ kết quả
của cuộc đàm phán, chính vì thế, họ
đều mong chờ một kết quả tích cực để
tạo thuận lợi cho bình thường hóa
quan hệ hai miền Triều Tiên. Phóng
viên Kim Heejun, của kênh truyền hình
YNT, bày tỏ: “Không ai có thể biết
trước được điều gì, nhưng là một
người Hàn Quốc tôi hy vọng Cuộc gặp
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này có thể
đạt được những tiến triển tích cực hơn,
cụ thể hơn so với cuộc gặp lần thứ
nhất. Chúng tôi không mong muốn gì
hơn là hai bên sẽ thảo luận được
những vấn đề mang tính quyết định,
trong đó có phi hạt nhân hóa trên bán
đảo Triều Tiên, Triều Tiên sẽ ngừng

thử các cuộc thử nghiệm liên quan đến
hạt nhân và vũ khí. Chúng tôi muốn
một kết quả hòa bình trên bán đảo
Triều Tiên”.

Phóng viên Jung Rina của Thời báo
Châu Á Ngày nay (AsiaToday) cũng
chia sẻ: “Qua Hội nghị lần này, tôi hy
vọng ba nước: Mỹ, Hàn Quốc và Triều
Tiên sẽ có nhiều cơ hội đối thoại hơn
và dần dần sẽ đạt được hòa bình trên
bán đảo Triều Tiên. Ba nước sẽ dần
dần mở rộng cơ hội hợp tác, vì sự phát
triển và hòa bình không chỉ ở khu vực
mà còn cho toàn thế giới”.

Hòa bình là giấc mơ không chỉ của
những người Hàn Quốc mà còn là của
cả những người dân Triều Tiên. Mong
muốn lớn nhất của họ là Hội nghị
thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà
Nội sẽ mang lại một giải pháp hòa bình
và ổn định thực sự trên bán đảo Triều
Tiên, chấm dứt tình trạng chiến tranh
vẫn đang tồn tại giữa hai miền.

CHÂU ANH 

Người Hàn Quốc kỳ vọng vào hòa bình, chấm dứt chiến tranh...

Nữ dẫn chương trình Huh Hyo Jin của đài truyền hình
Hàn Quốc - KBS chuẩn bị ghi hình. ẢNH: VOV

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử tại
Hà Nội. ẢNH: TTXVN
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n XUÂN DầN

Ngày 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump nhân chuyến thăm
Việt Nam dự Cuộc gặp Thượng đỉnh
Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 từ ngày
27 - 28/2/2019.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng
chào mừng Tổng thống Donald

Trump và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa
Kỳ thăm Việt Nam; hoan nghênh Hoa
Kỳ và Triều Tiên đã chọn Việt Nam
làm địa điểm diễn ra cuộc gặp Thượng
đỉnh lần thứ 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng khẳng định, Việt Nam nhất
quán thực hiện đường lối đối ngoại độc
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng
hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích
cực hội nhập quốc tế trên nguyên tắc
tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau
cũng như khẳng định chủ trương nhất
quán trong chính sách đối ngoại của
Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi
trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn
diện với Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sự
phát triển tích cực và toàn diện của
quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian

qua, góp phần đem lại lợi ích thiết thực
cho nhân dân hai nước; đánh giá cao sự
hợp tác của Hoa Kỳ trong những lĩnh
vực cụ thể như kinh tế - thương mại,
giáo dục, khắc phục hậu quả chiến
tranh, đặc biệt đã bước đầu triển khai
Dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa và
những nơi nhiễm dioxin khác, đồng
thời cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc
đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như
rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất
độc da cam.

Tổng thống Donald Trump vui

mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước, tỏ ấn tượng về lòng hiếu
khách của người dân và sự phát triển
rất ấn tượng của Việt Nam. Tổng thống
Donald Trump cảm ơn Việt Nam đã hỗ
trợ rất chu đáo cho Cuộc gặp Thượng
đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên mặc dù thời
gian gấp rút; cho rằng việc tổ chức
Cuộc gặp Thượng đỉnh lần này tại Việt
Nam có ý nghĩa quan trọng vì Việt
Nam là một minh chứng tốt về những
thành tựu có thể đạt được nếu có tư duy
đúng. Tổng thống Donald Trump nhấn

mạnh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với
Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác
toàn diện phát triển thực chất và hiệu
quả hơn trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các
vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan
tâm, trong đó có tình hình Biển Đông.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng khẳng định Việt Nam ủng
hộ mạnh mẽ tiến trình đối thoại để
hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và
xây dựng nền hòa bình lâu dài tại bán
đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump cảm ơn
và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện
chí của Việt Nam trong việc cung cấp
địa điểm cho cuộc gặp Thượng đỉnh
Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2; khẳng
định Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực
tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương
nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc
đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát
triển tại khu vực quan trọng này.

Nhân dịp này, Tổng thống Donald
Trump trân trọng mời Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm
chính thức Hoa Kỳ trong năm nay để
cùng tiếp tục trao đổi về những biện
pháp làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác
toàn diện giữa hai nước.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và
Tổng thống Donald Trump đã chứng
kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác
kinh tế quan trọng, tổng trị giá hơn 21
tỷ USD.n

HỘI ĐÀM CẤP CAO VIỆT NAM - HOA KỲ: 

Hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác

n Vũ DũNG

Thủ tướng hoan nghênh Hoa Kỳ và
Triều Tiên đã chọn Việt Nam làm địa
điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh
Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2.

Ngày 27/2, tại Văn phòng
Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã

hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Don-
ald Trump nhân chuyến thăm Việt
Nam dự Cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa
Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 từ ngày 27-
28/2/2019.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc chào mừng
Tổng thống Donald Trump và Đoàn
đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm Việt
Nam, đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt
quan trọng của Cuộc gặp Thượng đỉnh
Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai trong
việc thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt
nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu
dài trên bán đảo Triều Tiên, hoan
nghênh Hoa Kỳ và Triều Tiên đã chọn
Việt Nam làm địa điểm diễn ra cuộc
gặp Thượng đỉnh quan trọng này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc khẳng định trong quá trình
triển khai đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa
quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực
hội nhập quốc tế trên nguyên tắc tôn

trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau,
Việt Nam luôn coi trọng phát triển
quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ
vui mừng được gặp lại Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và
thăm đất nước Việt Nam năng động,
tươi đẹp; cho biết vẫn giữ những ấn
tượng tốt đẹp về những tình cảm chân
thành và sự chào đón nồng nhiệt mà
người dân Việt Nam đã dành cho Tổng
thống trong chuyến thăm Việt Nam
chỉ cách đây hơn một năm; bày tỏ cảm
ơn Việt Nam đã hỗ trợ rất chu đáo cho
Cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ -
Triều Tiên mặc dù thời gian gấp rút.

Hai bên cùng điểm lại và tỏ hài
lòng về những tiến triển ngày càng
thực chất trong quan hệ hai nước thời
gian qua trên nhiều lĩnh vực, từ chính
trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng,
giáo dục - đào tạo, khắc phục hậu quả
chiến tranh, trong đó nổi bật là quan hệ
kinh tế - thương mại với kim ngạch hai
chiều năm 2018 đạt trên 60 tỷ USD,
trong đó xuất khẩu của Hoa Kỳ sang
Việt Nam tăng 46% và Việt Nam là
một trong những thị trường xuất khẩu
tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ.

Để duy trì và thúc đẩy đà phát triển
tốt đẹp của quan hệ kinh tế - thương
mại, hai bên nhất trí cần tiếp tục triển
khai các cơ chế hợp tác hiện có như
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa

Kỳ và Hiệp định khung về thương mại
và đầu tư (TIFA), đồng thời tiếp tục
thảo luận về khả năng nâng cấp, xác
lập khuôn khổ quan hệ thương mại -
đầu tư, phù hợp với sự phát triển của
quan hệ kinh tế - thương mại và tính
chất của quan hệ Đối tác toàn diện.

Tổng thống Donald Trump đánh
giá cao việc Việt Nam tích cực xử lý
một số vấn đề thương mại ưu tiên,
khẳng định ủng hộ mạnh mẽ hợp tác
trong lĩnh vực này vì lợi ích của nhân
dân hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về một số
vấn đề khu vực cùng quan tâm, ủng hộ
việc giải quyết các tranh chấp tại Biển
Đông bằng các biện pháp hòa bình,
phù hợp với luật pháp quốc tế, trong
đó có Công ước Liên hợp quốc về
Luật biển năm 1982 (UNCLOS); tôn
trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao
và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy
đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên tại
Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ
Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông
(COC).n

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng thống Donald Trump 
thăm Việt Nam. ẢNH: TTXVN

Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng. ẢNH: TTXVN
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Sức dân như nước, một khi sức dân
được huy động thì bộ đội biên phòng
có thêm hàng triệu tai mắt để bảo vệ
chủ quyền biên giới quốc gia.Nói như
anh em biên phòng: “Dân còn tin yêu
Ðảng, tin yêu Nhà nước, tin yêu bộ đội
biên phòng và yêu biên giới thì bờ cõi
biên cương của Tổ quốc sẽ còn được
giữ vững”.

Bảo vệ đường biên, 
cột mốc là niềm tự hào

“Mình nằm trong khu vực biên giới,
làm trưởng xóm 19 năm, năm 2018 là
bí thư chi bộ. Mình cùng với bộ đội
biên phòng (BĐBP) đồn 125 tuyên
truyền vận động bà con hiểu biết, kết
hợp tuần tra phát quang mỗi tháng 1
lần, xóm mình là điển hình của xã
đấy”. Tâm sự của ông Sầm Văn Ri-
óng, bí thư chi bộ xóm Kéo Sỹ, xã
Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, Cao Bằng
là minh chứng thực tế cho thấy ý thức
bảo vệ đường biên, mốc giới đã thấm
sâu vào lòng người dân ở biên giới.
Đây cũng là thành công nổi bật nhất ở
địa phương có đường biên giới dài hơn
333km, với 634 mốc quốc giới.

Cao Bằng cũng là địa phương khởi
đầu phong trào “Quần chúng tham gia
tự quản đường biên cột mốc và an ninh
trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”.
Chúng tôi đã có dịp đến bản Nà Chào
(xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa) - nơi
khai sinh của phong trào này và được
gặp ông Đàm Văn Chài - một trong
những người tham gia phong trào đầu
tiên. Ông Chài năm nay ở tuổi lục tuần,
nước da đen, khỏe khoắn, bước đi
thoăn thoắt... Kể về những lần tham gia
tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc
cùng BĐBP, ông tự mình chuẩn bị mèn
mén, làm bánh ngô, rang lạc muối
vừng, thịt treo để làm lương thực…
Tuy bây giờ đường liên bản trong xã
được mở nhiều, ô tô, xe máy đi lại khá
thuận tiện, nhưng lên cột mốc vẫn là
đôi chân leo bộ, với núi đá, vực sâu. Có
lần mưa giông dữ dội, ông và BĐBP
chia nhau nắm cơm ướt sũng nước mưa
cho qua cơn đói, ngủ đêm bên bìa rừng.
Nhưng ông chưa từng phàn nàn hay
nản chí mà vẫn coi đó là nhiệm vụ của
mình, của dân bản.

Chính bởi có những người dân như
ông Sầm Văn Ri-óng hay ông Đàm Văn
Chài, mà đến nay, toàn bộ hệ thống
đường biên, mốc quốc giới ở Cao Bằng
được gần 5.700 hộ dân ký cam kết tự
quản, bà con yên tâm sinh sống, sản
xuất trên tuyến biên giới. Điều ý nghĩa
nhất là người dân coi bảo vệ đường
biên, cột mốc không chỉ là trách nhiệm,
mà còn là niềm tự hào của họ. Việc tự
quản đường biên, cột mốc được tiến
hành ngay trên thực địa từng xóm, bản.
Đối với những gia đình cư trú sát đường
biên giới, họ còn tự giác tự quản trên
chính các khu vực đất đai thuộc gia
đình mình. Mỗi dịp 3/3 hằng năm,
Ngày biên phòng toàn dân trở thành
ngày hội của cả bản, cả xã, huyện.

“Quê cha đất tổ của mình ở
đây, mình phải có trách
nhiệm giữ gìn”

Đó là lời tâm sự của chàng trai Vân
Kiều - Hồ Văn Hoạt ở bản Loa, xã Pa
Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng
Trị - người được mệnh danh là có “đôi
chân không nghỉ”. Còn trẻ tuổi, nhưng
đôi chân ấy đã hơn 15 năm vượt bao
suối sâu, đèo cao, chăm sóc bảo vệ
đường biên cột mốc, góp phần cùng
BĐBP Quảng Trị xây dựng tuyến biên
giới, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị
Việt - Lào ngày càng phát triển. 

Sinh ra và lớn lên nơi vùng biên
cương của Tổ quốc, tuổi thơ của anh
Hoạt gắn với những lần theo cha vào
rừng kiếm cái ăn hằng ngày. Trong
những chuyến đi đó, tình yêu với chủ
quyền biên giới quốc gia trong anh cứ
lớn dần theo năm tháng. Bởi thế
những hôm rảnh rỗi, anh lại lên thăm
cột mốc, bảo vệ đường biên. Hằng
tháng, anh đến từng hộ gia đình trong
bản Loa, nói cho bà con hiểu mục
đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
bảo vệ đường biên cột mốc, kiên
quyết đấu tranh với các hoạt động vi
phạm chủ quyền biên giới, vượt biên
trái phép, di dịch cư tự do… Từ việc
làm của anh, hơn 30 hộ gia đình đã tự
nguyện đăng ký bảo vệ cột mốc an
ninh biên giới.

Anh Hồ Văn Hoạt còn mạnh dạn đề
xuất với chính quyền địa phương và

BĐBP cho phép qua Bản Rạ, huyện Sa
Muội, tỉnh Sa La Văn (Lào) để tuyên
truyền dân bản tham gia bảo vệ đường
biên cột mốc. Bằng lý lẽ thuyết phục
và việc làm cụ thể của mình, bà con
bản Rạ đã nghe và làm theo Hồ Văn
Hoạt. Giờ đây, tại các cột mốc biên giới
Việt - Lào, nhân dân bản Rạ luôn cùng
bà con bản Loa phát quang, vệ sinh,
làm sạch đường biên cột mốc, bảo vệ
chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trải qua hơn 15 năm tự nguyện
bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn cột mốc
biên cương, đến nay, hành trình bảo vệ
cột mốc đường biên trên đỉnh Trường
Sơn vẫn được chàng trai Vân Kiều và
đồng bào hai bên biên giới Việt - Lào
viết tiếp...

BĐBP đồng hành với bà
con bảo vệ biên giới

Những năm qua, lực lượng BĐBP
đã giúp dân ổn định cuộc sống, cùng bà
con dân tộc thiểu số khai hoang, trồng
lúa nước, chăm cây tỉa bắp, hướng dẫn
người dân thay đổi tập quán canh tác,
thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho
năng suất cao, giúp người già đuổi bệnh
tật, nâng đỡ trẻ em nghèo đến trường…
Tất cả những việc làm ấy không ngoài
mục đích góp phần vun đắp “thế trận
lòng dân” ở nơi “phên giậu” Tổ quốc.

5 năm gần đây, Bộ Tư lệnh BĐBP
đã ký kết chương trình phối hợp với các
đơn vị, ban, ngành đoàn thể, hộ gia đình
và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc
gia. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng,
Chính ủy BĐBP cho biết, nhiều mô
hình mang lại hiệu quả thiết thực như
phổ biến giáo dục pháp luật cho học
sinh THCS xã biên giới tỉnh Nghệ An,
dự án thủy lợi Rục Làn trồng lúa nước
hai vụ ở xã Thượng Hóa (Tuyên Hóa,
Quảng Bình)...; phối hợp với Ủy ban
Dân tộc tập huấn phòng chống ma túy
gắn với phát triển kinh tế, xã hội tại các
tỉnh Tây Nam bộ; phối hợp với Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
mở các lớp đào tạo cho cán bộ làm công
tác vận động quần chúng, cán bộ và

thanh niên khu vực biên giới; nhiều lớp
tập huấn kiến thức cho hàng nghìn hộ
gia đình ở các xã biên giới... Một số
chương trình được người dân ghi nhận
vì đạt hiệu quả thực tế. Như chương
trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân
bản” cụ thể hóa việc chăm lo cho các
gia đình chính sách, các hộ nghèo vui
Xuân, đón Tết. Chương trình “Bò giống
giúp người nghèo biên giới” mở ra
hướng hỗ trợ mới, giúp các hộ nghèo
vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn
định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.
Chỉ trong vòng 16 tháng đầu triển khai
chương trình, 24.000 con bò đã được
trao cho 24.000 hộ gia đình. Nhiều tỉnh,
thành còn vượt chỉ tiêu đề ra, niềm vui
của người dân nhân đôi, nhân ba. 

Và còn hàng chục tỷ đồng được huy
động, nhiều ngôi nhà tranh tre được
xoá, những con đường được rải nhựa bê
tông, những bản làng được dùng nước
sạch... Đó là dấu ấn rất nhân văn từ
chương trình “Mái ấm cho người nghèo
nơi biên cương” do BĐBP phát động.
“Trong 10 năm thực hiện các nội dung
của Ngày Biên phòng toàn dân (2009-
2019), cấp ủy chính quyền các địa
phương đã đề ra nhiều chủ trương, chỉ
đạo các ngành thực hiện hiệu quả các
chương trình mục tiêu quốc gia, xoá đói
giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ
thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn an ninh
trật tự khu vực biên giới. Đã xuất hiện
hàng nghìn tập thể điển hình tiên tiến
đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới Tổ quốc…” - thiếu tướng
Đỗ Danh Vượng khẳng định.

Dẫu biên cương nay không còn quá
hoang vu, nguy hiểm, nhưng tính chất
phức tạp, khắc nghiệt của địa hình, khí
hậu nơi đây vẫn là một thử thách không
nhỏ đối với con người. Bởi vậy, việc
trấn giữ và xây dựng vùng biên vững
mạnh không chỉ là nhiệm vụ của riêng
lực lượng BĐBP, mà rất cần đến sự
tham gia tích cực của cả chính quyền
địa phương và bà con nhân dân vùng
biên giới.n

“Anh Hồ Văn Hoạt bên bản
Loa thường xuyên sang đây

tuyên truyền vận động bảo vệ
đường biên cột mốc nên đã có

rất nhiều người dân trong bản
làm theo anh, tự giác tham gia

bảo vệ đường biên cột mốc
quốc gia và tăng cường xây

dựng tình đoàn kết Việt - Lào
ngày càng phát triển tốt đẹp” 

Anh Ăm Bùi, Phó Bản Rạ,
huyện Sa Muội, Lào.

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Giữ vững lòng dân nơi biên cương

BĐBP Đồn Biên phòng Ea’Hleo tổ chức lớp xóa mù chữ cho phụ nữ nghèo tại xã Ie Rve, Ea Súp, Đắk Lắk. 
ẢNH: TRƯƠNG THÚY HẰNG
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Trong lúc nhiều người lo lắng
cho “văn hóa đọc” ở Việt Nam,
thì thị trường sách online vẫn
phát triển nhờ nắm bắt đúng
thị hiếu khách hàng trẻ.

Mua sách trên mạng -
thói quen của những
“mọt sách” trẻ

Bộ ba Thư  - An - Trang, sinh
viên Đại học Khoa học xã hội và
Nhân văn Hà Nội, đều đặn mỗi
quý một lần lùng một vài cuốn
sách hay trên trang tiki.vn qua
“Nhà sách Tiki”. Ba sinh viên
này cho biết, để mua được sách
online, các em thường đọc
những bài viết đánh giá về nội
dung sách trên mạng, tham khảo
giá cả của cuốn sách đó ở các địa
chỉ bán hàng khác nhau (cũng
trên mạng), đọc những đánh giá
về chất lượng in ấn rồi mới đặt
mua. Theo đánh giá của Anh Thư
- một trong ba sinh viên - cách
mua sách như vậy nghe kể thì rất
lằng nhằng nhưng thực ra tốn
của nhóm không quá nửa giờ
đồng hồ, không những tiết kiệm
thời gian, mà còn tiết kiệm tiền
và cung cấp thông tin về những
đầu sách hiện có, nhờ vậy chưa
bao giờ các em chọn nhầm, mua
phải cuốn sách không ưng ý.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh Thơ,
nhân viên một công ty công nghệ
thông tin lớn, cho biết: việc mua
sách online đã trở thành thói quen
của các khách hàng trẻ, nhất là
những người bận rộn và làm việc
với máy tính nhiều. 

Ngoài tiki.vn, hiện nay hầu
hết các trang thương mại điện tử
đều bán sách, từ sendo.vn,
shopee.vn đến lazada… Khu vực
sách của các trang thương mại
điện tử này cũng quy tụ đủ các
nhà sách có tiếng và các cửa hàng
bán lẻ, nhà xuất bản. Vì vậy, giá
cả cũng không thống nhất. Chất
lượng cũng theo đó mà không
đồng nhất. 

Ví dụ, cũng là một bộ sách
Harry Potter bìa mềm 7 tập, bản
cũ, trên trang Lazada có hàng
chục mức giá, dao động từ
360.000 - 781.000 đồng/bộ.
Ngoài ra, khi tìm kiếm từ khóa
Harry Potter trên trang này,

Lazada cho ra 933 kết quả, ngoài
sách còn có những sản phẩm khác
liên quan đến “Cậu bé phù thủy”
này như bộ đồ chơi đũa thần, bút
viết lông ngỗng và những vật
dụng khác được mô tả trong cuốn
sách. Đây chính là lý do khiến các
“nhà sách online” trở nên hấp dẫn
hơn, vì chỉ cần một cú nhấp chuột
là khách hàng có thể mua được đủ
thứ mình muốn. 

Không chỉ có nhà sách online
trên các trang thương mại tổng
hợp, các nhà xuất bản, các công ty
phân phối sách lớn cũng mở trang
riêng của mình với những phương
thức thu hút khách hàng mới song
song với những khách hàng “ruột”
đã gắn bó từ lâu.

Facebook - kênh tiếp
thị sách hiệu quả

Cũng như mọi mặt hàng khác,
facebook đang được coi là kênh
bán hàng hiệu quả đối với các
nhà kinh doanh sách. Thậm chí,
có những tác giả, dịch giả không
phát hành sách thông qua một
doanh nghiệp
phát hành nữa
mà phát hành
trực tiếp trên
facebook, và
cách làm này
cũng tỏ ra khá
hiệu quả. 

Có thể kể ra
đây dịch giả
Thiên Lương
với việc dịch và
phát hành cuốn tiểu thuyết Lolita
nổi tiếng của nhà văn Nabokov.
Chị Thoa Trinh, một người tham
gia bán tiểu thuyết Lolita trên
mạng xã hội facebook cho biết,
chị không chỉ bán được sách, mà
còn tập hợp những người yêu
sách của Nabokov lại gần nhau,
chia sẻ những đam mê về nhà
văn mà mình yêu thích. Từ
Lolita, chị Thoa Trinh đã bán
thêm các tiểu thuyết, tập truyện
ngắn khác của nhà văn Nabokov,
và mở rộng ra sách của các tác
giả khác, với đối tượng khách
hàng được chọn lọc qua trang cá
nhân của mình.

Thành công tiêu biểu trong
việc bán sách trên mạng face-
book chính là Công ty Kẹp hạt dẻ
với những cuốn sách dịch cho
thiếu nhi công phu và thú vị. Ban
đầu chỉ là một vài cuốn truyện

độc đáo, hấp dẫn như Lad 1- câu
chuyện phẩm giá của một chú
chó, Kazan… được độc giả trên
mạng xã hội đón nhận, đến nay,
Kẹp hạt dẻ của hai dịch giả Vũ
Danh Tuấn và Đặng Việt Vân Hà
đã đưa ra thị trường hơn 30 đầu
sách thiếu nhi và đang hướng tới
lứa tuổi thiếu niên. Theo anh Vũ
Danh Tuấn, việc phát hành sách
trực tiếp sẽ giúp giảm giá thành
cuốn sách. Còn chị Đặng Việt
Vân Hà chia sẻ, bán sách thông
qua facebook thì khách hàng mua
được đúng sách cần thiết thông
qua tư vấn của công ty, còn giúp
các dịch giả đón nhận trực tiếp
phản hồi từ khách hàng, thông
qua từng bình luận, từng tin nhắn
trên trang cá nhân.

Cùng với việc phát hành trực
tiếp, trên mạng xã hội facebook,
các nhà sách cũng mở các trang
riêng để kinh doanh, kể cả bán
sách cũ. Nhờ đó, những người
yêu sách có thể mua được
những cuốn sách mình tìm kiếm
đã lâu. Chị Tố Uyên ở đường

Nguyễn Huệ,
quận 1,
TP.HCM cho
biết, dù mất
thêm 45.000
đồng để ship
nhưng chị rất
vui khi mua
được bộ tiểu
thuyết đã xuất
bản gần 30
năm trước là

“Khải hoàn môn” của nhà văn
Eric Maria Remarque với giá
120.000 đồng.

Thị trường sách online phát
triển giúp cả người mua, người
bán, tác giả và độc giả tiếp cận
với nhau trực tiếp và hiệu quả
hơn. Tuy nhiên, cũng như tại các
hiệu sách bên ngoài, vấn đề của
các nhà sách online hiện nay là
kinh doanh sách lậu tràn lan.
Nhiều khách hàng đã phàn nàn
về chất lượng in ấn, lỗi trang, lỗi
bìa sau khi nhận được sách…
Đây cũng là một thách thức
trong công tác quản lý thị trường
sách ở Việt Nam hiện nay. Cùng
với đó, nếu không có những
phương thức quản lý phù hợp
đối với thương mại điện tử nói
chung, kinh doanh sách online
nói riêng, thì ngân sách Nhà
nước vẫn thất thu.n

Mua sách phát hành trực tiếp
không hẳn đã rẻ như khi mua
của các nhà sách tổng hợp, ví
dụ cuốn Lolita bìa cứng màu đỏ
do Thiên Lương dịch có giá bán
trên facebook tới 250.000 đồng
và số lượng phát hành cũng rất
ít, nhưng khách hàng có thể
yên tâm vì các cuốn sách này
đều đảm bảo bản quyền. 

Hấp dẫn thị trường sách online

Một bộ sách của Kẹp hạt dẻ Quyền lợi của khách hàng sử
dụng điện được đảm bảo

Trong những ngày qua, một số khách hàng có thắc
mắc vì tiền điện tháng 2/2019 tăng cao mặc dù nhu
cầu sử dụng điện không tăng, có trường hợp đặc
biệt còn không sử dụng điện từ 7-10 ngày trong dịp
Tết. Sau khi Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN
HANOI) tiếp nhận các ý kiến và gặp trực tiếp khách
hàng để giải đáp các thông tin, nhiều khách hàng đã
hiểu cách tính tiền điện trong kỳ ghi chỉ số Tết và sử
dụng điện hiệu quả.

Thay đổi ngày ghi chỉ số do trùng với kỳ
nghỉ Tết Nguyên đán

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, việc ghi chỉ số,
phát hành hóa đơn tiền điện đều được điều chỉnh cho
phù hợp và được thực hiện đúng Luật Điện lực, Thông
báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết âm lịch
năm 2019.

Và để đảm bảo quyền giám sát việc ghi chỉ số của
khách hàng, EVN HANOI đã công khai, minh bạch lịch
thay đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng và người
dân như: Đăng thông cáo báo chí triển khai công tác kinh
doanh điện năng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên 03
số báo giấy Kinh tế
Đô thị liên tiếp: số
ngày thứ Năm
(24/01/2019), thứ
Sáu (25/01/2019)
và thứ Bảy
(26/01/2019); Đăng
tải thông tin trên
các website của
Tổng Công ty;
Nhắn tin SMS,
thông báo tới khách hàng sử dụng điện về nội dung thay
đổi lịch ghi chỉ số trong dịp Tết Nguyên đán…

Kéo dài thời gian ghi số điện không làm
tăng tiền điện

Về phương pháp tính hóa đơn tiền điện trong trường
hợp điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ: Căn cứ quy định
tại Điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014
của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
(Trường hợp thay đổi ngày ghi chỉ số dẫn đến số ngày
sử dụng điện thực tế thay đổi so với tháng trước liền kề).
EVN HANOI cũng đã hướng dẫn công khai phương
pháp tính tiền điện với các khách hàng sử dụng điện sinh
hoạt trong trường hợp ngành điện điều chỉnh lịch ghi chỉ
số để đảm bảo công tác vận hành, an toàn lưới điện, phù
hợp với các quy định hiện hành.

Cách tính tiền điện không thay đổi và
Quyền lợi của khách hàng được đảm
bảo

Khách hàng Nguyễn Đình Lợi (quận Long Biên - Hà
Nội) khi nhận được liên lạc trực tiếp từ EVN HANOI để
giải đáp các thông tin về cách tính tiền điện trong dịp Tết
Nguyên đán, ông Lợi đã hiểu rõ hơn về công tác ghi chỉ
số công tơ cũng như cách sử dụng điện hiệu quả để
tránh gia tăng công suất tiêu thụ điện không cần thiết
trong gia đình. 

Khách hàng Nguyễn Hoàng Anh (quận Hoàng Mai - Hà
Nội) đăng dòng chia sẻ lên mạng xã hội về việc phía
Công ty Điện lực đã qua trực tiếp hỗ trợ cũng như giải
thích về tình trạng vấn đề gia đình gặp phải trong dịp Tết.

Cụ thể, anh Hoàng Anh cho biết, gia đình có trẻ nhỏ
nên đã dùng máy sưởi riêng cho em bé, do đó đã không
để ý đến thời gian và công suất tiêu thụ điện của sản
phẩm máy sưởi dẫn đến tình trạng số điện tăng quá
nhanh. Sau khi được EVN HANOI giải đáp về sự gia
tăng đột biến tiền điện, gia đình anh Hoàng Anh đã hiểu
và chú ý việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà và cách
sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

EVN HANOI sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản
ánh của khách hàng và có trách nhiệm kiểm tra, xử
lý và giải đáp một cách thỏa đáng; Khi nhận thấy
có những sự bất thường trong quá trình sử dụng
điện, quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn
Thủ đô vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách
hàng (Tổng đài 19001288) của Tổng công ty Điện
lực Thành phố Hà Nội và các Phòng giao dịch
khách hàng của Công ty Điện lực để được phục vụ
kịp thời.

http://tiki.vn/
http://tiki.vn/
http://sendo.vn/
http://shopee.vn/
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Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố
nhiều sai phạm liên quan tới dự án mở
rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty
Gang thép Thái Nguyên (Tisco), Tổng
giám đốc, nguyên Tổng giám đốc Tisco
đã có những phân trần, lý giải…

Hé lộ nhiều sai phạm
Theo thanh tra Chính phủ, dự án mở

rộng sản xuất giai đoạn 2 của Tisco đã
được Thủ tướng phê duyệt chủ trương
đầu tư; giao Tổng Công ty Thép Việt
Nam (VNS) tổ chức thẩm định, phê
duyệt; Tisco là chủ đầu tư. Năm 2005,
HĐQT VNS phê duyệt tổng mức đầu tư
của dự án là 3.843 tỷ đồng. Dự án có 2
gói thầu chính: Gói thầu mỏ sắt Tiến Bộ
đã hoàn thành đưa vào sử dụng với giá trị
thanh toán là 224.057 triệu đồng; gói thầu
EPC dây chuyền công nghệ luyện kim
(tổng giá trị 143 triệu USD, sau là 160,9
triệu USD) đấu thầu rộng rãi; Tập đoàn
xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC)
trúng thầu với giá 160,9 triệu USD.

Năm 2007, ông Trần Trọng Mừng,
Tổng giám đốc Tisco ký hợp đồng EPC
(Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị
công nghệ và thi công xây dựng công
trình - PV) với MCC, với trị giá là 160,8
triệu USD. Tại Điều 9 của hợp đồng, hai
bên giao kết giá hợp đồng này là giá trọn
gói, không thay đổi trong suốt quá trình
thực hiện hợp đồng và đã bao gồm các
loại thuế được xác định trong hợp đồng,
các chi phí cần thiết để thực hiện hợp
đồng theo phương thức tổng thầu EPC.
Sau khi ký hợp đồng, MCC đã được tạm
ứng 35,6 triệu USD.

Giao kết là vậy, song trong quá trình
thực hiện hợp đồng, Tisco và MCC đã
ký 10 phụ lục điều chỉnh nhiều nội dung
quan trọng của hợp đồng EPC. Ngày
15/5/2013, Chủ tịch HĐQT Tisco ký
quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng

mức đầu tư dự án là 8.1404.907,173
triệu đồng (tăng 4.261.000 triệu đồng),
thời gian thực hiện đến hết năm 2014 đi
vào hoạt động. Tuy nhiên, thực tế thì gói
thầu EPC đã tạm dừng thi công từ năm
2013 đến nay, các hạng mục khác đều
chưa hoàn thành. 

Theo Thanh tra Chính phủ, sai phạm
nghiêm trọng tại dự án này là nâng tổng
mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng thiếu cơ
sở căn cứ pháp lý. Trong khi các bộ,
ngành đều cho rằng không có cơ sở điều
chỉnh tổng mức đầu tư, nhưng Bộ Công
Thương khi đó với vai trò thẩm tra, rà
soát vẫn trình Chính phủ phương án điều
chỉnh tổng mức đầu tư. Vì thế mới có sự
việc tổng mức đầu tư dự án tăng từ
3,843 nghìn tỷ lên hơn 8 nghìn tỷ đồng.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra
Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng: Về
xử lý kinh tế, thu hồi của MCC các
khoản tiền thuế, chi phí xếp dỡ…; xử lý

số tiền thanh toán sai cho các nhà thầu
phụ hơn 876 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn
trương điều tra những vi phạm có dấu
hiệu hình sự liên quan đến Tổng giám
đốc Tisco, một số cán bộ thuộc cấp và
cán bộ VNS; việc Vinaincon lập dự toán
điều chỉnh thiếu căn cứ, bán thầu hưởng
phí trái pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết
luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra
Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm
quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc
diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý có
liên quan đến khuyết điểm, sai phạm nêu
tại kết luận thanh tra.

Gang thép Thái Nguyên 
nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng
Ngọc Diệp, Tổng giám đốc Tisco cho hay,

dự án được khởi công từ năm 2007, dừng
năm 2013, năm 2015 thì ông Diệp mới
nhậm chức Tổng giám đốc. “Khi tôi nhậm
chức Tổng giám đốc thì phải tìm các giải
pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn
của dự án…” - ông Diệp tâm sự. 

Cũng theo ông Diệp, kết luận thanh
tra thì đã rõ ràng, không phải là không
có cơ sở. “Bởi vì, bên thanh tra đã đưa
ra là có số liệu. Cái quan trọng nhất là
tại thời điểm đó, bối cảnh lịch sử giữa
cái đúng và sai thì cũng cần xem xét một
cách khách quan, có tính nhân văn; buộc
tội người ta thì người ta phải tâm phục,
khẩu phục…” - ông Diệp nói. 

Ông Diệp nêu quan điểm, ai sai thì
người ấy phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật. “Điều chúng tôi quan tâm
nhất lúc này đó là hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm
an sinh xã hội, công ăn việc làm cho
người lao động…” - ông Diệp tâm sự. 

Gang thép Thái Nguyên nói gì về những 

n ĐÀM HOA

Trước khi Thanh tra Chính phủ có
kết luận thanh tra, chỉ rõ hàng
loạt sai phạm tại dự án mở rộng

sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang
thép Thái Nguyên thì dư luận không
khỏi xót xa, bức xúc về sự lãng phí, thất
thoát tại các dự án nghìn tỷ đồng như:
Nhiệt điện Thái Bình, Etanol Phú Thọ,...
Nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ xử lý
nghiêm minh những hành vi vi phạm
pháp luật mà làm sao để không còn
những dự án được vẽ ra trên giấy.

Nói rằng các dự án trị giá hàng
nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ đồng được
vẽ ra là không oan. Bởi ngay từ khi khởi
sự dự án, dường như người ta đã biết
trước hậu quả của nó; biết trước, những
dự án này không hề có tính khả thi về
mặt kinh tế; biết trước, không bao giờ
nó trở thành những “đại dự án”, “siêu
dự án” mang lại hiệu quả kinh tế lớn

như kỳ vọng. Biết mà vẫn làm, vẫn dựng
lên những công trình rồi bỏ hoang hóa,
hoặc không biết sử dụng vào mục đích
gì; vẫn tiếp tục đầu tư, rót vốn vào
những dự án làm ăn thua lỗ, dặt dẹo.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao?

Cứ nhìn vào cơ chế quản lý, cách
thức quản trị; cứ nhìn vào đội ngũ cán
bộ được “đặt” vào vị trí quan trọng của
những dự án trị giá hàng nghìn, chục
nghìn tỷ đồng bị đắp chiếu, phơi sương
hằng chục năm nay thì có lẽ không khó
để tìm câu trả lời ấy. 

Tư tưởng quốc doanh chủ đạo ăn sâu
trong triết lý kinh tế; coi tập đoàn kinh
tế Nhà nước là các “ông lớn”, và cho
rằng chỉ có các “ông lớn” mới giúp cho
kinh tế Việt Nam phát triển, cất cánh, tạo
ra những đột phá kinh tế ngoạn mục đã
dẫn tới thực trạng yếu kém trong công
tác quản lý Nhà nước; dẫn tới cơ chế
quản lý lỏng lẻo, chủ quan trong việc
kiểm tra, kiểm soát, giám sát của cấp có

thẩm quyền, ngành chức năng; dẫn tới
sự “nuông chiều” thái quá đối với
những “ông lớn” trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh. Sự “nuông chiều”, ưu
đãi đặc biệt về tài chính, ngân sách; về
việc bố trí con người; sự “nuông chiều”
của luật pháp khi chưa thực sự coi lãng
phí nghiêm trọng là một hành vi phạm
tội rất nghiêm trọng để xử lý, đã làm
méo mó mục đích ban đầu của việc xây
dựng các dự án lớn. Rõ ràng, nếu như
quản trị tốt, nếu như biết tiếc từng đồng
tiền ngân sách mà thực chất là từ tiền
thuế của dân thì sẽ không có những dự
án “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Nhưng, nếu như quản trị tốt thì lấy
đâu ra đất, ra tiền để chia chác, xà xẻo
mà nó thường được gọi với cái tên mỹ
miều là “hoa hồng”? Thực tế đã minh
chứng rằng, hầu hết các “đại dự án”,
“siêu dự án” được vẽ ra để nuôi những
con sâu mọt, nuôi những “nhóm lợi
ích”. Dư luận không khỏi bức xúc khi

những con số hàng nghìn tỷ đồng lãng
phí, vứt không thương tiếc vào đống đổ
nát hoang hóa bị phanh phui. Và dư
luận càng phẫn nộ khi những con sâu
mọt mang danh “vì lợi ích quốc gia”,
“vì quyền lợi của nhân dân”, dùng
chính những đồng tiền của Nhà nước,
của dân để mua quan bán chức, để
“vinh thân phì gia”. 

Trước những bức xúc của dân;
trước đòi hỏi phải siết chặt công tác
quản lý, xử lý dứt điểm trách nhiệm
cũng như quyết định sự tồn tại của các
dự án lãng phí nghìn tỷ; trước yêu cầu
của Bộ Chính trị cần “xác định rõ
trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với
các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong
quá trình đầu tư, quản lý, vận hành,
khai thác từng dự án”, ngành chức
năng cũng đã có những phương án với
tinh thần xử lý nghiêm túc, triệt để.
Nhưng, sự cứu vãn dường như vẫn
không thể bởi hầu hết các dự án đều

Kỷ luật tài chính nghiêm để chống sâu mọt

Dù đã được “hà hơi, tiếp sức” nhưng dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Tisco vẫn bất động.      ẢNH: PV
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Nói về kết luận Thanh tra Chính phủ,
ông Trần Văn Khâm, nguyên Tổng giám
đốc Tisco cho hay, khi triển khai dự án thì
gặp phải những vấn đề khó khăn, vì thế
phải xin ý kiến và được sự thống nhất,
đồng ý từ trên xuống dưới thì doanh
nghiệp mới triển khai, chứ không phải
dưới tự làm. 

Về việc Thanh tra Chính phủ kết luận,
doanh nghiệp tiếp nhận thiết bị sai khác,
ông Khâm trần tình, trong hợp đồng đã quy
định rất rõ là thiết bị chỉ được nghiệm thu
khi chạy thử quá tải thành công. Ông Khâm
cũng cho hay, khi nhập khẩu máy móc,
thiết bị về thì Tisco chỉ làm biên bản là
hàng đã đến hiện trường. “Khi phát hiện
những sai khác, chúng tôi đã báo cáo cấp
trên và thông báo với nhà thầu. Họ (MCC
- PV) có giải thích và khẳng định nếu chạy
thử quá tải mà không đáp ứng yêu cầu thì
họ sẽ chịu trách nhiệm, chứ không phải
mình tiếp nhận thiết bị sai khác…” - ông
Khâm phân trần. 

Về việc Thanh tra Chính phủ kết luận,
Tisco thanh toán cho MCC, nhà thầu phụ
Vinaincon và các nhà thầu khác theo đơn
giá điều chỉnh, không đúng với hợp đồng
EPC, ông Khâm giải thích: Khi thực hiện
dự án thì đã có khó khăn và đã phải xin cơ
chế, từ đó chuyển sang hợp đồng thầu phụ
Việt Nam nên không còn đúng với hợp
đồng EPC ban đầu. 

Về việc Tisco và MCC ký phụ lục
điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng của
hợp đồng EPC, ông Khâm cho biết:
“Thanh tra cho rằng, có 4 phụ lục bất lợi.
Ba phụ lục trước thì anh Mừng (Ông
Trần Trọng Mừng, nguyên Tổng giám
đốc Tisco - PV) ký; phụ lục lần thứ tư sau
khi anh Mừng tổ chức đàm phán xong,
anh xin ý kiến và được cấp trên đồng ý
thì anh mới ký…”.

Để nắm bắt quan điểm của Bộ Công
Thương về kết luận của Thanh tra Chính
phủ, phóng viên Báo TNVN đã liên hệ với
ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công
Thương, nhưng đến nay vẫn chưa nhận
được hồi âm.n

Đã có những ý kiến cho rằng khối
máy móc, tài sản tại dự án mở rộng
giai đoạn 2 của Công ty Gang thép
Thái Nguyên (Tisco) chỉ có thể “bán
sắt vụn”. Các chuyên gia ngành thép
nghĩ gì về điều này? Báo Tiếng nói
Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Chí
Cường - nguyên Phó Tổng giám đốc
Tổng Công ty Thép Việt Nam,
nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt
Nam, Chủ tịch Hội Khoa học Đúc -
luyện kim Việt Nam.

Thưa ông, sau khi Thanh tra
Chính phủ công bố quyết định
thanh tra đối với Tisco, điều mà dư
luận quan tâm chính là xử lý như
thế nào đối với khối tài sản máy
móc, công nghệ của Công ty này,
đặc biệt là những thiết bị, công nghệ
được nhập khẩu từ giai đoạn 2007.
Theo ông nên xử lý vấn đề này như
thế nào?

Tôi đã từng theo dõi những tồn
đọng của Tisco giai đoạn 2, ảnh
hưởng đến hoạt động của Tổng công
ty Thép và toàn ngành thép. Với
kinh nghiệm nửa thế kỷ gắn bó với
ngành thép, tôi thấy rằng hiện trạng
của Tisco không đến mức như nhiều
cơ quan báo chí đề cập, rằng công
nghệ lạc hậu, máy móc để hàng
chục năm phơi nắng phơi mưa nên
chỉ còn là đống sắt vụn... Đó chỉ là
đứng ở ngoài nhìn vào thôi. Nếu
như những người quản lý, những
người đang lãnh đạo trực tiếp và các
cơ quan quản lý lắng nghe ý kiến
của CBCNV trong ngành thép và
đặc biệt của Tisco, và quyết tâm xử
lý thì không đến nỗi là không có lối
thoát. Tisco giai đoạn 1 với công
suất hiện tại 500.000 - 600.000 tấn
thép/năm vẫn sản xuất có lãi và
đang nuôi số lượng công nhân gần
5.000 người. Tại sao chỉ vì đầu tư
giai đoạn 2 dở dang lại để cho nó
khó khăn như vậy, và có nguy cơ
nếu không sớm có giải pháp giải
quyết thì sẽ phá sản cả khu gang
thép và không biết rằng các vấn đề
xã hội có thể phát sinh như thế nào?
Tất nhiên, để giải quyết vấn đề hiện
tại của Tisco có những khó khăn
nhất định, nhưng theo tôi thì vẫn có
phương án giải quyết để có thể thoái
được vốn nhà nước, thu hút đầu tư
và đảm bảo an sinh xã hội cho toàn
khu gang thép. 

Như vậy, ông có thể khẳng định
là công nghệ và thiết bị đã được
Gang thép Thái Nguyên nhập khẩu
về giai đoạn 2007 đến giai đoạn này
vẫn không lạc hậu?

Về mặt công nghệ, tôi khẳng định
công nghệ của Gang thép Thái
Nguyên hoàn toàn không phải lạc
hậu đến mức chỉ có thể “bán sắt
vụn”. Mấy năm đắp chiếu, cỏ mọc
lút chỉ có thể tác động và han gỉ bên
ngoài đối với phần cơ, chỉ cần đánh
gỉ, sơn lại, tra dầu mỡ là lại hoạt
động bình thường. Phần điện vẫn ở
trong kho. Linh hồn của nhà máy là
phần điều khiển với các thiết bị tự
động, hiện đại thì do chúng ta chưa
có tiền để trả cho đối tác nhập khẩu
nên vẫn chưa được chuyển về tới
nhà máy. Hiện nay có đến 90% các
nhà máy gang thép trên thế giới vẫn
đang sử dụng công nghệ này, chỉ
khác là quy mô nhà máy của họ lớn
hơn, còn quy mô sản xuất của Gang
thép Thái Nguyên thì nhỏ. Ngay tại
Việt Nam, công ty Thép Hòa Phát
vẫn đang sử dụng đúng công nghệ
đó, với đúng công suất 500.000
tấn/năm giống như ở Gang thép Thái
Nguyên và mang lại lợi nhuận
khoảng 8.000 tỉ đồng cho doanh
nghiệp này.

Vậy với kinh nghiệm nửa thế kỷ
gắn với ngành thép, theo ông cần
những giải pháp như thế nào để xử
lý đối với Gang thép Thái Nguyên
đạt được hiệu quả kinh tế và hiệu
quả xã hội cao nhất?

Tôi thấy Chính phủ và Bộ Công
Thương đang nỗ lực chỉ đạo để đẩy
nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước ở
Công ty Gang thép Thái Nguyên
(Tisco). Đó là việc làm cần thiết và
tuân thủ đúng các quy định của pháp
luật. Thế nhưng, song song với hoạt
động đó thì cần thúc đẩy xử lý các
vấn đề tồn đọng của dự án này. 

Trong lịch sử của ngành thép và của
chính Công ty Gang thép Thái Nguyên
thì giai đoạn 1999 - 2000, chịu tác
động của khủng hoảng kinh tế thế giới,

doanh nghiệp này cũng đã từng đổ vỡ,
suy sụp. Khi ấy Tổng Bí thư Lê Khả
Phiêu cùng Thủ tướng Chính phủ đã
lên khoanh vùng từng vấn đề của
doanh nghiệp và tập trung khôi phục
sản xuất, lấy lãi bù lỗ, dần dần giải
quyết những vấn đề tồn đọng. 

Tôi thấy đối với giai đoạn 2 của
Gang thép Thái Nguyên cũng phải
làm như thế, tức là khoanh vùng
những vấn đề tồn đọng, gác lại một
thời gian, thoái hết vốn Nhà nước và
bán khu đó cho các nhà đầu tư có
tiềm lực đổ vốn đầu tư, giao cho Tổng
Công ty Thép kêu gọi đầu tư dưới sự
giám sát của Ủy ban Quản lý vốn Nhà
nước tại các doanh nghiệp, để làm thế
nào không thiệt hại cho Nhà nước,
tuân thủ đúng pháp luật, trước mắt là
giữ được hoạt động hiện có của Gang
thép Thái Nguyên giai đoạn 1. Tuy
hiệu quả không cao nhưng những
năm gần đây năm nào nhà máy này
cũng có lãi, trả lương cho công nhân
khoảng 8.000.000 - 9.000.000
đồng/tháng và năm nào cũng nộp
thuế cho nhà nước đầy đủ và thực
hiện tất cả các nghĩa vụ đối với nhà
nước, vẫn có tiền trả vốn và lãi vay
ngân hàng để phục vụ sản xuất, sản
xuất kinh doanh vẫn có lãi và thương
hiệu của Gang thép Thái Nguyên sau
55 năm vẫn là thương hiệu hàng đầu
của ngành thép. Gang thép Thái
Nguyên vẫn là nguồn đào tạo cán bộ
kỹ thuật và cán bộ quản lý cho ngành
thép.

Với các nhà đầu tư mà chúng ta
đang mong muốn tìm kiếm, ông có
thể khẳng định đó là một lựa chọn
đầu tư hiệu quả?

Với kinh nghiệm làm việc và
nghiên cứu các vấn đề của ngành thép
đã 55 năm, tôi có thể khẳng định công
nghệ ấy không có gì lạc hậu. Nếu
chúng ta khôi phục lại sản xuất thì
vẫn đảm bảo đầu tư có hiệu quả,
không bị thất thoát vốn và giữ được
ổn định xã hội.

THU THÙY thực hiện

“Để chết” hay “cứu sống” hiệu quả hơn?sai phạm?

“không có hiệu quả kinh tế”. Việc xử lý
trách nhiệm dường như chưa đi đến tận
cùng, bởi trách nhiệm của các cấp, ngành
quản lý chưa được chỉ rõ. 

Ai cũng xót xa khi những dự án thua lỗ
hàng nghìn tỷ đồng, không thể duy trì, tiếp
tục sản xuất; khi những công trình, dự án
chưa hoạt động được ngày, giờ nào, thậm
chí chưa thành hình hài mà vẫn hằng ngày
gặm nhấm ngân sách Nhà nước, tiền thuế
của dân. Đau xót hơn khi không chỉ là
hàng chục dự án mà còn nhiều dự án khác,
ở nhiều địa phương khác đang tiếp tục
“đắp chiếu”. 

Chỉ khi nào quản trị đúng quy trình, quy
định của pháp luật trong quản lý kinh tế;
kiểm soát, giám sát chặt chẽ quyền lực;
chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, ngân
sách; xử lý nghiêm các đối tượng sai phạm
thì mới không còn những công trình bỏ
hoang, dang dở. Có vậy, mới không phải rút
ra bài học đắt giá; mới thể hiện được trách
nhiệm khi tiêu từng đồng thuế của dân.n

Theo ông Phạm Chí Cường: Công nghệ sản xuất của Gang thép Thái
Nguyên không lạc hậu.  ẢNH: P.V
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n HOÀNG DũNG

Đến nay cả nước có khoảng gần 2
triệu người khuyết tật (NKT) trong độ
tuổi lao động. Tuy nhiên, chỉ có 30%
đang tham gia lao động tạo thu
nhập và khoảng 10% số NKT đã được
đào tạo nghề nhưng chủ yếu ở trình
độ sơ cấp...

10% số người khuyết tật
được đào tạo nghề         

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người
khuyết tật cho biết: Việt Nam là một
trong những nước có tỷ lệ NKT cao
trong khu vực châu Á - Thái Bình
Dương và trên thế giới với khoảng 6,2
triệu NKT. Nhiều NKT sống trong cảnh
nghèo, cận nghèo, sức khỏe hạn chế,
thiếu việc làm và sống phụ thuộc vào
trợ giúp của gia đình và xã hội. Hiện cả
nước có khoảng gần 2 triệu NKT trong
độ tuổi lao động, còn khả năng lao
động đang có việc làm, phần lớn NKT
sống ở nông thôn. Trong số này chỉ có
30% đang tham gia lao động tạo thu
nhập cho bản thân và gia đình. Họ chủ
yếu làm các nghề nông - lâm - ngư
nghiệp, có thu nhập rất thấp so với các
công việc khác. Đặc biệt là có khoảng
10% số NKT đã được đào tạo nghề
theo các trình độ, nhưng chủ yếu ở trình
độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, vì
vậy, số NKT tìm được việc làm còn ít.

Người lao động khuyết tật còn rất khó
khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn
ưu đãi tạo việc làm.   

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về
NKT cho thấy, ước tính bình quân mỗi
năm trên cả nước có khoảng 3.000 NKT
và gia đình có NKT được hỗ trợ sinh kế
dưới các hình thức: cải thiện điều kiện
sinh hoạt, hỗ trợ máy móc, công cụ sản
xuất, cây con giống. Việc triển khai hỗ
trợ sinh kế cho NKT còn manh mún,
chưa đồng đều, mô hình sinh kế được
hình thành còn ít và hiệu quả thấp...

Theo thống kê của các trung tâm
dịch vụ việc làm trong 2 năm 2017 và
2018 đã tư vấn giới thiệu việc làm cho
5,6 triệu lượt người lao động, 1,7 triệu
lượt người lao động tìm được việc làm
trong đó có lao động là NKT... Tuy
nhiên, các trung tâm tư vấn giới thiệu
việc làm này chưa có sự kết nối chặt
chẽ với các doanh nghiệp; người sử
dụng lao động và người lao động, do
vậy cơ hội việc làm cho NKT còn rất ít. 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận
người khuyết tật làm việc 

Chị Quỳnh (Hà Nội) bị khuyết tật ở
chân, đi lại khó khăn. Mặc dù học xong
lớp dạy nghề thêu từ cuối năm 2016 và
nộp hồ sơ xin việc nhiều nơi, nhưng chị
không được công ty nào tiếp nhận. Chị
cho biết, các cơ sở sản xuất sợ NKT
không đủ sức khỏe nên họ không muốn
nhận. Vì vậy, đến giữa năm 2017, chị
quyết định đi học may và mở cửa hàng
may mặc tại nhà để kiếm tiền trang trải
cuộc sống.

Hiện cả nước có hơn 2.000 doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất có từ 30% tổng
số lao động trở lên là NKT được hưởng
chế độ ưu đãi. Trên 15.000 lao động là
NKT đang làm việc tại hơn 400 cơ sở
sản xuất kinh doanh của NKT và
khoảng trên 16.000 lao động khuyết tật
khác đang làm việc trong các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ
gia đình hoặc tự tạo việc làm. 

Tuy nhiên, cơ chế, chính sách cho
các doanh nghiệp có lao động là NKT
vẫn chưa thật sự khuyến khích các
doanh nghiệp nhận NTK vào làm.
Thực tế, rất ít doanh nghiệp sử dụng
lao động là NKT đạt được tỷ lệ từ 30%
trở lên trong tổng số lao động để được

thuộc diện hưởng chính sách, số doanh
nghiệp đủ điều kiện hưởng lại gặp
nhiều khó khăn khác khi tiếp cận
chính sách, đặc biệt là ưu đãi về tín
dụng, về thuế, về mặt bằng sản xuất
kinh doanh… Có không ít doanh
nghiệp nhận NKT vào làm nhưng chờ
đợi mãi vẫn không được miễn giảm
thuế. Điều này cho thấy, số lượng
doanh nghiệp có sử dụng lao động là
NKT tiếp cận được chính sách ưu đãi
rất hạn chế.

Tự tạo việc làm cho NKT đã và
đang triển khai chưa đạt được hiệu quả
như mong muốn, tỷ lệ NKT có việc
làm trong các cơ sở sản xuất kinh
doanh là rất thấp, khoảng trên dưới

Việc làm cho người khuyết tật chồng chất khó khăn

Cần hỗ trợ cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp có lao động là NKT. ẢNH: K.T

n MIC

- Ông thấy tôi bán bún phở
ngày được bao nhiêu đâu mà
họ gợi ý làm giám đốc doanh
nghiệp. Già nửa đời người rồi
còn khởi nghiệp làm gì nữa?

- Một mình bà đâu mà bà
lo. Nếu lần này sửa luật
doanh nghiệp theo hướng đó
thì trong số hơn 5 triệu hộ
kinh doanh nhỏ lẻ có khoảng
một nửa, tức là 2 triệu rưỡi hộ
đủ điều kiện trở thành doanh
nghiệp tư nhân.

- Thế cơ à, thế là đồng loạt
khởi nghiệp à?!

- Bà nói khởi nghiệp là
chưa chuẩn, bà bán bún phở
hơn chục năm rồi còn khởi nỗi
gì. Nhưng cái này mới là bắt
đầu này, để tôi tính cho bà, mỗi
ngày bà bán trên dưới 200 bát
phở, bún, mì, miến các loại,
trung bình 25 ngàn đồng một
bát, doanh thu 5 triệu. Bán
hàng ăn nên bà làm cả tháng
không nghỉ ngày nào, vì ngày
nghỉ người ta ăn hàng nhiều
hơn. Vậy là mỗi tháng bà thu
về 150 triệu, mỗi năm 1,8 tỉ

đồng. Nếu bà kê khai đầy đủ thì
thuế nộp cho Nhà nước cao
hơn nhiều so với những doanh
nghiệp tư nhân èo uột, chưa kể
những “doanh nghiệp ma” lập
ra chỉ để trốn thuế, làm lậu,
làm liều…

- Ờ, nhưng bây giờ ông nói
tôi mới biết, chứ trước nay có
kê khai gì đâu, mỗi tháng chỉ
nộp thuế khoán chút chút gọi
là có. Có lúc khó khăn tôi xin
không nộp cũng chả sao…

- Đó, bà thấy chưa, để tôi
nói thêm cho bà thấy rõ! Cứ
cho là 2 triệu rưỡi hộ doanh
thu như bà, mỗi năm Nhà
nước đã bỏ sót chưa thống kê
tới 4,5 triệu tỉ đồng. Chưa kể
thuế thu nhập doanh nghiệp
và cá nhân, chỉ riêng VAT đã
thất thu hàng trăm ngàn tỉ
đồng. Tôi hỏi bà một câu thôi,
ai tạo điều kiện về hạ tầng, an
ninh và môi trường cho bà
kinh doanh buôn bán?

- Nhà nước làm việc đó
chứ còn ai vào đây?

- Bà nói đúng, cho nên bà
phải thấy có trách nhiệm nộp
thuế đầy đủ để Nhà nước chi
vào việc đó mới phải chứ!

- Ừ, tôi sẵn sàng nộp,
nhiều người như tôi, rất muốn
nộp thuế đầy đủ, nhưng mà
giấy tờ hóa đơn rắc rối phức
tạp lắm, có khi phải thuê
riêng người làm, chi phí tăng
thêm tôi tính vào bát bún bát
phở đắt quá lại mất khách.
Chưa kể như cái hộ bán tạp
hóa phía đối diện kia kìa, vừa
khởi nghiệp đã có cán bộ
thanh tra, rồi phòng cháy, an
ninh, môi trường tới “hỏi
thăm”, phiền phức sách nhiễu
quá ông à…

- Lần này sửa luật xong
rồi còn hướng dẫn thực hiện
nữa, chắc chắn phải chấn
chỉnh ngay những cái rắc rồi
phiền nhiễu đó.

- Được thế tôi sẵn sàng
khởi nghiệp, mọi người đồng
loạt khởi nghiệp. Tự giác nộp
thuế đầy đủ mới làm xã hội
văn minh được. À quên, ông
ăn gì nhỉ?

- Cho tôi miến ngan, ít giá
thôi, thêm hành củ, mà nhớ
nước trong nhé!

- Biết rồi, ông đúng là quen
phiền phức sách nhiễu, khó bỏ
lắm!n

Đồng loạt khởi nghiệp
n DUY THÁI

Chợ phiên Trà Lĩnh (Cao Bằng)
họp vào các ngày mùng 4, 9,
14, 19, 24 và 29 âm lịch, được
coi là chợ trâu bò lớn nhất
miền Bắc khi mỗi phiên chợ
mua bán khoảng 1.000 con
các loại. 

Chẳng quá khi nói phiên chợ
như một “sàn giao dịch trâu bò”
độc nhất vô nhị trong vùng. Chợ
thu hút rất đông thương lái ở các
địa phương khác đến mua trâu,
bò để lấy sức kéo hay để làm thịt
hoặc tìm những con trâu tốt để
nuôi dưỡng trở thành trâu chọi.
Thậm chí có thương lái từ bên
kia biên giới cũng sang mua trâu
bò. Chợ phiên còn là nơi người
dân gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm
mua bán, chọn giống, trao đổi
cách chăn nuôi, vỗ béo trâu bò,
tham khảo giá cả thị trường.

Anh Nông Quốc Tuấn,
người dân Trà Lĩnh cho biết:
“Tôi đi chợ này được 5 năm
rồi, mua khoảng hơn 100 con
trâu, bò. Con nào to béo tôi
mới mua, đa phần mua của
người quen”. Theo anh Nông

Văn Quang (Trà Lĩnh): “Nếu
mà mua trâu để cày thì phải
chọn con to, khỏe. Nhà tôi làm
nương nhiều, phải mua trâu to
về cày, hơi đắt tí nhưng cũng
đáng tiền, nuôi nửa năm hay
một năm bán đi vẫn có giá”. 

Mỗi con trâu đực loại to bán
với giá 40 - 60 triệu đồng, nghé
từ 15 - 20 triệu đồng/con. Trâu
cái đẹp mã (hay đã có chửa) giá
30 - 40 triệu đồng/con. Người
mua, người bán rôm rả mặc cả,
trao đổi. Những con trâu, bò ưng
ý được trao tay qua chủ khác;
những con chưa bán được, chủ
vui vẻ dắt về vỗ béo đến phiên
chợ sau lại đem ra bán. 

Không chỉ các thương lái
kiếm được tiền sau mỗi phiên
chợ mà có rất nhiều nghề khác
ăn theo và mang lại thu nhập
cho người dân địa phương như
nghề: xe ôm, đổi tiền, bán rơm,
bơm nước tắm cho trâu bò,
thậm chí cả hót phân trâu bò...
Hiện nay, do nhu cầu tăng cao
của thị trường nên mỗi phiên
chợ kéo dài 2 - 3 ngày. Do số
lượng trâu bò mỗi phiên quá
nhiều, lượng chất thải từ trâu
bò ảnh hưởng nghiêm trọng
đến môi trường và đời sống bà
con sống xung quanh. 

Độc đáo phiên chợ trâu   



n THU  HằNG

Dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT
Quốc gia và xét công nhận tốt
nghiệp năm 2019 mà Bộ GD-ĐT
đang lấy ý kiến, có nhiều nội dung
đổi mới, trong đó tập trung vào
việc chống gian lận trong thi cử...

Điểm học bạ không còn
là “phao”? 

Một trong những điểm mới thu
hút sự quan tâm của các thí sinh đó
là việc Bộ GD-ĐT xét công nhận tốt
nghiệp THPT năm 2019 sẽ có sự
thay đổi so với các năm trước, điểm
của kỳ thi tăng lên 70%, điểm học bạ
chỉ chiếm 30%. Đề thi bám sát chuẩn
kiến thức, kỹ năng của chương trình
cấp THPT, chủ yếu là chương trình
lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để
xét tốt nghiệp THPT và có độ phân
hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục
đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ
sở cho tuyển sinh.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh -
hướng nghiệp năm 2019 cho hơn
5.000 học sinh THPT trong toàn
tỉnh Đắk Lắk, thạc sĩ Nguyễn Mạnh
Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo
dục Đại học (Bộ GD-ĐT), nhấn
mạnh, để xét tốt nghiệp THPT 2019,
dự thảo quy chế của Bộ GD-ĐT
không còn sử dụng “phương án
50/50” như năm 2018, mà 70% ở
điểm thi, còn 30% là ở quá trình học
tập. Đặc biệt, năm nay, Bộ giao các
trường đại học tổ chức chấm bài thi
trắc nghiệm của học sinh các địa
phương. “Một điểm mới nữa, năm
2019 giáo viên các trường THPT
không coi thi tại địa phương, mà sẽ
phải điều chuyển sang các tỉnh khác
lân cận” - ông Hùng nói. Cũng theo
ông Hùng, một số bất cập trong
tuyển sinh năm 2018 sẽ được chỉnh
sửa trong năm nay và đã đăng tải
trên cổng thông tin tuyển sinh để
lắng nghe thêm ý kiến, hoàn thiện.

Ngoài ra, đối với điểm phúc
khảo cũng được quy định chặt chẽ
so với các kỳ thi năm trước. Điểm
các bài thi tự luận được điều chỉnh
sau phúc khảo do Trưởng ban phúc
khảo bài thi tự luận trình Chủ tịch
Hội đồng thi quyết định; điểm các
bài thi trắc nghiệm được điều chỉnh
sau phúc khảo do Trưởng ban phúc
khảo bài thi trắc nghiệm duyệt và
bàn giao Chủ tịch Hội đồng thi.

Siết chặt quy trình chấm
để tránh lọt tiêu cực

Thay đổi đáng chú ý là ở quy
trình chấm thi với những quy định
chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nhằm
hạn chế những sai sót và tiêu cực
như đã từng xảy ra ở kỳ thi năm
trước. Theo đó, Bộ GD-ĐT dự kiến
giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức chấm
bài thi trắc nghiệm cho các trường
đại học. 

Sở GD-ĐT địa phương chịu
trách nhiệm chuẩn bị hệ thống máy

tính, máy quét ảnh và các thiết bị
phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo
hướng dẫn hằng năm của Bộ GD-
ĐT; phối hợp với lực lượng công
an, bảo vệ bảo đảm an ninh, an toàn
cho việc chấm thi trắc nghiệm. Các
phiếu trả lời trắc nghiệm của thí
sinh đều phải được chấm bằng máy
với cùng một phần mềm chuyên
dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp.

Trưởng ban chấm thi trắc
nghiệm là lãnh đạo trường đại học
đảm nhiệm, trưởng ban chấm thi
trắc nghiệm điều hành công tác
chấm thi trắc nghiệm và chịu trách
nhiệm trước trưởng ban chỉ đạo thi
THPT Quốc gia về thời gian, quy
trình và chất lượng chấm thi. Tổ
trưởng tổ chấm bài thi trắc nghiệm
là phó trưởng ban chấm thi trắc
nghiệm thường trực đảm nhiệm,
các thành viên là cán bộ kỹ thuật
của trường đại học và không quá 2
cán bộ kỹ thuật được huy động từ
các sở GD-ĐT không thuộc địa
phương có bài thi được chấm (nếu
trường ĐH có yêu cầu). Cán bộ kỹ
thuật phải am hiểu sâu về công
nghệ thông tin và phần mềm chấm
thi trắc nghiệm.

Ngay khi quét xong toàn bộ bài
thi trắc nghiệm của hội đồng thi,
toàn bộ dữ liệu ảnh quét (đã được
mã hóa) phải được sao lưu ra đĩa
CD hoặc DVD thành 3 bộ đĩa

giống nhau, đóng gói niêm phong
và bàn giao 1 bộ đĩa cho Chủ tịch
Hội đồng thi lưu trữ, 1 bộ đĩa ban
chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, khi
sử dụng các bộ đĩa này phải báo
cáo ban chỉ đạo thi Quốc gia; 1 bộ
đĩa gửi về Bộ GD-ĐT để quản lý
và giám sát; đồng thời, gửi tệp dữ
liệu ảnh quét dưới dạng mã hóa về
Bộ GD-ĐT.

Sau khi hoàn thành khâu xử lý
kỹ thuật dữ liệu ảnh quét, tổ chấm
bài thi trắc nghiệm mới được tiến
hành chấm điểm và quy đổi điểm
bằng máy tính sang thang điểm 10,
làm tròn đến hai chữ số thập phân
cho từng bài thi và từng môn thi
thành phần của bài thi tổ hợp.

Dự thảo Quy chế thi này được
Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến đến
hết ngày 31/3/2019.n
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“Việc sử dụng lao động khuyết
tật trong doanh nghiệp cũng
như thay đổi nhận thức của

doanh nghiệp là cả vấn đề, bởi
vì khi sử dụng lao động khuyết
tật phải kèm theo đó các hoạt
động về cải thiện môi trường,
điều kiện làm việc và các chế

độ, quyền lợi đối với lực lượng
lao động khuyết tật”.

Ông Vũ Quang Thành, 
Phó giám đốc Trung tâm 

Giới thiệu việc làm Hà Nội

10%, còn lại là lao động tại hộ gia đình,
tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh
doanh ở địa phương với các công việc chủ
yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, bấp bênh
và có thu nhập thấp.

Các quy định về sử dụng lao động là
NKT là khó thực hiện đối với các doanh
nghiệp vì doanh nghiệp sợ tốn kém chi
phí. Đặc biệt quy định người sử dụng lao
động phải thường xuyên chăm sóc sức khỏe
lao động là NKT còn gây ra nhiều tranh cãi,
chưa được các doanh nghiệp hiểu như thế
nào là phù hợp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy
định về cấm sử dụng lao động khuyết tật
suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên
làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm
công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm
được đánh giá là ưu việt, tuy nhiên những
quy định này cũng hạn chế cơ hội việc làm
của NKT.

Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia NKT Việt
Nam khẳng định trong thời gian tới sẽ hỗ trợ
thúc đẩy sáng kiến, mô hình, chương trình
trợ giúp cho NKT ổn định cuộc sống hòa
nhập cộng đồng.n

Dự thảo quy chế mới của Bộ GD-ĐT 
có điều chỉnh về điểm cộng. 
Cụ thể: Học sinh giáo dục THPT, học viên giáo dục thường xuyên
(GDTX) trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia
học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình
văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận
nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục
đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong
thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp
loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp
như sau: Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và
giỏi đối với Bằng trung cấp cộng 2,0 điểm; Loại khá đối với Giấy
chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung
cấp cộng 1,5 điểm; Loại trung bình cộng 1,0 điểm.

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019:

Đề xuất giải pháp chống gian lận

Thay đổi quy chế thi THPT Quốc gia cho phù hợp để tránh xảy ra tiêu cực. 
ẢNH: K.T

Nhằm siết chặt quy trình chấm
thi để hạn chế xảy ra tiêu cực,
một trong những nội dung dự
kiến điều chỉnh được nêu tại
dự thảo quy chế thi THPT Quốc
gia là nhiệm vụ và quyền hạn
của ban thư ký hội đồng thi.
Những người tham gia ban thư
ký hội đồng thi không được
tham gia ban làm phách, ban
chấm thi tự luận, ban chấm
phúc khảo bài thi tự luận. 

Theo quan sát của phóng viên, đối với trâu,
bò từ các tỉnh Nghệ An, Vĩnh Phúc tới… đều
có dấu hiệu đã qua kiểm dịch vùng. Nhưng
ngược lại, với những con trâu bò trong vùng lại
hầu như không có. Ông Hoàng Minh Đạt, Chi
cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
Cao Bằng cho biết: “Chợ này do tư nhân đầu
tư nên việc kiểm soát gia súc đưa vào chợ vẫn
chưa được cơ quan chuyên môn quan tâm”.

Ngoài người đến chợ để mua bán trâu bò,
rất đông người dân địa phương đến chỉ để vui
với không khí tấp nập hay mua bán các mặt
hàng tiêu dùng, nông sản. Cũng chính vì nét
độc đáo này mà phiên chợ trâu Trà Lĩnh cũng
là nơi tìm đến của đông đảo du khách gần xa.
Qua nhiều năm, chợ dần dần có sự pha trộn
của nhịp sống hiện đại nhưng nét giản dị, thật
thà của đồng bào vùng cao nơi đây luôn là điều
hấp dẫn du khách.n

lớn nhất miền Bắc

Mỗi phiên chợ mua bán khoảng 1.000 con
trâu, bò các loại. ẢNH: DUY THÁI



Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ
Việt Nam 2008, Dương Thùy
Linh được trao giải Hoa hậu

Thân thiện. Sau khi lấy chồng, Dương
Thùy Linh lui về “ở ẩn” để có thời gian
chăm sóc cho tổ ấm. Vốn là một người
kín tiếng, không thích những câu
chuyện ồn ào, Dương Thùy Linh không
hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà tập
trung vào sự nghiệp kinh doanh và hỗ
trợ chồng trong công việc. 

Thành công vượt kế hoạch
Chào hoa hậu Dương Thùy Linh,

nhìn lại năm 2018, chị thấy điều gì
hài lòng và điều gì còn hối tiếc?

Năm 2018 là một năm đáng nhớ đối
với tôi. Việc đăng quang Hoa hậu Phụ
nữ toàn Thế giới là thành công lớn nhất
của tôi trong năm. Sau khi đăng quang
cuộc thi, tôi thấy mình thành công vượt
xa so với những kế hoạch vạch ra trước
đó rồi, cho nên tôi không muốn nhìn lại
là mình đã lỡ mất dự định gì. Vì thế, tôi
không thấy tiếc nuối điều gì cả. Có
chăng là ý định có em bé, điều tôi chưa
làm được trong năm 2018. 

Cuộc sống của chị đã thay đổi như
thế nào kể từ sau khi đăng quang Hoa
hậu Phụ nữ toàn Thế giới?

Sau khi đăng quang, cuộc
sống của tôi không có nhiều
thay đổi, nhưng về lâu dài,
tôi nghĩ sẽ có sự thay đổi.
Sau cuộc thi đã có nhiều sự
biến chuyển trong suy
nghĩ, tư duy của tôi. Bản
thân tôi đã và đang có
những hành động rất
khác và các kế hoạch của
tôi cũng khác nhiều so với
trước đây.
Quyết định tham gia một

cuộc thi sắc đẹp mang tầm
quốc tế ở tuổi 35 và đăng

quang ngôi vị cao nhất, cảm giác của
chị ra sao khi được xướng tên ở ngôi
vị cao nhất?

Thời điểm đi thi, tôi không nghĩ mình
sẽ đăng quang. Trong đêm chung kết,
Ban giám khảo công bố top 10 rồi lập
tức xướng tên top 3. Do đó, khi Á hậu 1
và 2 lộ diện, tôi thất vọng vì nghĩ mình
dừng chân tại đây rồi. Đến khi họ gọi tên
Mrs Việt Nam chiến thắng, tôi thật sự rất
“sốc”. Đến bây giờ, tôi vẫn nói với ông
xã là “Lúc đó, em không hiểu chuyện gì
xảy ra và xử sự sao cho đúng”. 

Khi còn trẻ hãy trang bị 
cho mình một nền tảng
vững chắc

Dương Thùy Linh là hoa hậu nói
không với scandal. Điều gì ở bản thân
khiến chị cảm thấy chưa hài lòng nhất?

Tôi biết rõ vì sao đến thời điểm
này tôi vẫn chưa thể đạt được “level”
cao về độ nổi tiếng. Có lẽ tôi chưa
thực sự xông pha khi làm nghề như
những người khác. Hơn nữa, tôi cũng
không chịu đánh đổi để tạo sự đột phá
trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cái gì
cũng có cái giá của nó nên tôi không
thấy tiếc nuối điều gì cả. Việc tôi

không sẵn sàng hy sinh cho nghề
khiến cho cái nghiệp của tôi bị hạn
chế cũng là điều dễ hiểu.

Là một trong những hoa hậu sở
hữu đời tư sạch bóng scandal, chị
muốn dành lời khuyên thế nào cho
lớp trẻ?

Cuộc sống rất dài, tiền bạc có thể
kiếm được cả đời. Những người có nền
tảng tốt luôn muốn một đối tượng xứng
đáng để trở thành mẹ của con họ.
Chính vì thế, tôi muốn khuyên các em
đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất
tương lai. Đôi khi tiền bạc nhiều cũng
không bằng việc có một người đàn ông
có tri thức làm chỗ dựa. Đến tầm tuổi
như tôi, các em sẽ thấy niềm vui lớn
nhất là những người ở bên mình, là tổ
ấm và đứa con.

Nhan sắc không thể tồn tại mãi. Nếu
chỉ dựa vào nhan sắc thì ở độ tuổi 30,
40 khi nhan sắc tàn phai, các em sẽ
phải dựa vào đâu? Chính vì thế, lúc còn
trẻ hãy trang bị cho mình nền tảng
vững chắc để lo cho cuộc sống sau này. 

Đặt ra những mục tiêu 
ưu tiên làm trước

Vừa tự mình kinh doanh, kết hợp
công việc MC và giờ đương chức Hoa
hậu Phụ nữ Toàn thế giới, chị cân
bằng công việc và cuộc sống gia đình
như thế nào?

Tôi không giỏi để cân bằng tất cả
những điều đó. Tôi luôn trong tình
trạng bị quá tải và lúc nào cũng có cảm
giác không biết làm như thế nào để có
thể hoàn thành tốt được các vai. Chính
vì thế, tôi luôn tự đặt ra câu hỏi: “Cái
gì đáng được ưu tiên nhất” và mục tiêu
5, 10 năm tới là gì?

Ai chẳng muốn chọn tất cả nhưng đôi
khi phải biết bỏ cái gì kém quan trọng
hơn để ưu tiên cho những gì quan trọng

nhất. Ưu tiên của tôi trong 5 năm tới vẫn
là gia đình. Tôi đã 35 tuổi, nếu không tập
trung cho gia đình vào thời điểm này, sau
này lớn tuổi muốn có thêm con cũng
khó. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ
phải lùi lại một chút, công việc kinh
doanh để lại cho chồng để có thể chú tâm
vào gia đình và hoạt động nghệ thuật
một cách chu toàn.

Bên cạnh sự nghiệp “thăng hoa”,
chị đang có một gia đình hạnh phúc. Bí
quyết “giữ lửa” hôn nhân của chị là gì?

Tôi nhớ mãi lời khuyên của mẹ tôi.
Mẹ bảo đến tuổi này, mẹ thấy rằng
trong gia đình chuyện thắng thua
không quan trọng bằng việc cả hai
cùng đạt được mục đích chung. Cái tôi
của mình càng bé thì hạnh phúc của gia
đình càng lớn.

Trong cuộc sống gia đình, có khi
nào chị và ông xã không tìm được
tiếng nói chung, xảy ra bất đồng,
tranh cãi?

Khi đưa ra quyết định gì, chúng tôi
cũng thường tranh luận thẳng thắn với
nhau, rồi người này nhường người kia
một chút, cuối cùng cũng tìm được tiếng
nói chung. Tôi nghĩ gia đình nào cũng
thế thôi, bởi vì đôi lúc chúng ta phải biết
lùi, biết nhìn nhau mà sống để tất cả
được vui vẻ. 

Hoa hậu Dương Thùy Linh ngoài
xã hội và Hoa hậu Dương Thùy Linh
khi trở về nhà khác nhau như thế
nào, thưa chị?

Khi ra ngoài xã hội, ai cũng nghĩ tôi
là một người rất chu toàn và hoàn hảo
nhưng khi ở nhà, tôi không được khéo
léo như những người phụ nữ khác. Tôi
khá vụng về việc nhà, nhưng tính tôi
luôn vui vẻ, nên tạo ra được hòa khí
trong gia đình. 

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
KIM DUNG thực hiện
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HOA HẬU DƯƠNG THÙY LINH: 

vì cái lợi trước mắt 
Đừng đánh mất tương lai

Đã nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, bước sang tuổi 35, Hoa hậu Dương
Thùy Linh bất ngờ nhận lời mời tham gia cuộc thi Mrs Worldwide 2018 (Hoa
hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018) - sân chơi nhan sắc dành cho các quý bà diễn
ra tại Singapore và giành vương miện cuộc thi. 

Là bộ phim sẽ được chiếu
miễn phí tại Manzi art space (14
Phan Huy Ích, Hà Nội) vào lúc
20 ngày 1/3/2019. Đây là bộ
phim của đạo diễn người
Hawaii - Christopher Makoto
Yogi. Một bộ phim lặng lẽ về
những dòng chảy ngầm của lịch
sử và huyền thoại, về một nơi

mà ta nghĩ là ta biết, nhưng thực
ra biết quá ít - Hawaii. 

Làm sao để một người đối
diện với lịch sử gia đình và tổ
tiên của mình khi đó là một quá
khứ không được cất lời? 

Sau gần một thập kỷ rời xa gia
đình, nhạc sĩ Alex Zhang Hung-
Tai về thăm lại Đảo Lớn của
quần đảo Hawai. Với hành lý chỉ
có chiếc vali và cây kèn saxo,
Alex đặt chân lên bờ biển xanh
tươi tuyệt đẹp Hamakua. 

Khi tới Ninole, quê hương của
ông bà anh, Alex mới phát hiện
ra rằng ngôi nhà cũ của họ đã bị
san phẳng và một công trình xây
dựng mới đang được bắt đầu.
Nhanh chóng, anh nhận ra
Hawaii đã chẳng còn là hòn đảo

trong ký ức tuổi thơ. Không có
nhà để về lại, Alex tìm đến một
nhà trọ tên là Akiko’s Bed and
Breakfast, và gặp Akiko. Không
chỉ là chủ nhà trọ, Akiko còn
được coi là “thị trưởng” của vùng
ấy - làng ma Wailea. Akiko đã cải
biến nhà cửa trong khu đồn điền
cũ của Nhật Bản trước đây
thành một chốn cửa Phật thanh
tịnh. Căn nhà mà Alex dọn vào
đã từng là nhà ở của một bưu tá
địa phương quá cố - căn nhà
không khác mấy so với mái ấm
ông bà anh ngày xưa. 

Lưu lại hòn đảo, sống trong cái
bóng của tổ tiên, Alex dần thích
ứng với nơi chốn diệu kỳ lặng lẽ
này, và hướng dẫn viên tinh thần
của anh, đầy bất ngờ, lại chính là

bà chủ nhà hào phóng và tràn đầy
sức sống Akiko. Cùng với bà,
Alex bắt đầu kết nối và giao cảm
với vùng đất, học vũ điệu trong lễ
hội người chết của Nhật Bản, đặt
chân tới tận trung tâm ngọn núi
lửa linh thiêng Kīlauea, trải
nghiệm những nỗ lực tưởng nhớ
quá khứ của người dân địa
phương thông qua các bài ca,
tâm linh và lao động. Toàn bộ
hành trình khám phá bản ngã và
khám phá về nghệ thuật đó của
Alex hiện diện trong  tác phẩm âm
nhạc anh sáng tác trên hòn đảo.
Dần dà anh mở lòng mình, học
cách hít thở, di chuyển, học cách
chậm lại, lắng lại ngược tìm cội
nguồn tận sâu bên trong mình.

P.V

“Tháng 8 
tại Akiko”



n THANH HÀ

Dù khởi đầu không thuận lợi (thất thủ
1-3 trước SHB Đà Nẵng) nhưng tân
binh Viettel được nhận định là một
trong những ứng cử viên cho chức vô
địch ở giải chuyên nghiệp năm nay
(V.League 2019).

Lý do chính được cho là ở khâu
chuẩn bị trước thềm mùa
bóng: Lãnh đạo đội bóng đã

“không tiếc tay” trên trên thị trường
chuyển nhượng. 

Trong số những gương mặt mới
của tập thể tự nhận là “hậu duệ của

Thể Công” - biểu tượng lừng lẫy một
thời của sân cỏ Việt - đáng chú ý
nhất là nhà cầm quân lừng danh xứ
Kim Chi: Lee Heung Sil - người từng
dẫn dắt CLB nổi tiếng xứ Hàn Jeon-
buk Hyundai Motors với bảng thành
tích đáng nể: 6 lần vô địch
K.League, 3 lần đoạt Cúp QG, 1 lần
đoạt Siêu Cúp và 2 lần vô địch AFC
Champions League.

Ở góc độ cầu thủ, Viettel cũng
trình làng một loạt tên tuổi sáng giá:
bộ đôi ngoại binh Kayo Dias - Joao
Paulo, Soukaphone Vongchiengkham
- chân sút được mệnh danh “Messi
Lào”, cầu thủ gốc Việt Boby Lương
Nguyên Bảo cùng hàng loạt tên tuổi

quốc nội thuộc hàng “sao số” như Vũ
Minh Tuấn, Trọng Hoàng (đến từ
Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (Sông
Lam Nghệ An)… 

Nhìn vào cuộc “đại shopping” của
lãnh đạo CLB Viettel người ta không thể
không ao ước, “thèm thuồng”, nhất là
trong thời buổi “gạo châu củi quế”. Tuy
nhiên, nó cũng gợi nhớ đến một chuyển
động tương tự, từng diễn ra ở hậu trường
sân Thanh Hóa đầu mùa bóng 2016. 3
năm trước, dưới sự “chống lưng” của tập
đoàn FLC, đội bóng bên bờ sông Mã
thực sự đã trở thành “miền đất hứa” của
“giới quần đùi áo số” quốc nội. Quân
tinh, tướng giỏi, FLC Thanh Hóa nổi lên
như một thế lực thực sự. 

Xa hơn nữa, V.League từng chứng
kiến những bận mua sắm rất rầm rộ ở
các sân Ninh Bình, sân Thống Nhất. Với
“túi tiền dồi dào”, 2 ông bầu Hoàng
Mạnh Trường, Nguyễn Đức Thụy lúc đó
đã mộ quân theo tiêu chí “tiền đè chết
người”, gần như là “vơ cạn”, “vét sạch”
bất cứ một cầu thủ thuộc diện “có số má”
nào về dưới trướng.

Ấy thế nhưng, dẫu nghiệt ngã thì ở
V.League hiện vẫn đang tồn tại nghịch
lý: Đồng tiền không phải lúc nào cũng
tỉ lệ thuận với thành tích. Túi tiền của
“ông bầu” có thể đem về một đội bóng
làng nhàng nhiều cá nhân xuất sắc
nhưng “đoạt vương miện” lại là câu
chuyện khác. Theo nhận định của các
chuyên gia, điều kiện cốt tử để một
đội bóng có thể đứng trên bục cao
nhất là sở hữu bộ khung “ổn định” và
“có chất lượng”. Thiếu yếu tố “ổn
định” thì một đội bóng “nhà giàu”
cũng phải… khóc!

Mà ở sân chơi cao nhất làng cầu quốc
nội, câu chuyện “người giàu cũng khóc”
là nỗi đau không phải của riêng ai.
Chẳng phải những Ninh Bình, Xuân
Thành Sài Gòn, Thanh Hóa đều đã lần
lượt rơi lệ trước chiếc vương miện
V.League đó sao? Những tập thể nói trên
chẳng thiếu tiền và không phải không
sẵn sàng “bạo chi” nhưng chức vô địch
vẫn là khái niệm hết sức xa vời.

Không phủ nhận thực tế, với vị thế
tân binh, Viettel cần bổ sung thêm những
nhân tố mới, nhưng song song với việc
“hô mưa gọi gió” trên chợ cầu thủ, điều
cần thiết là lãnh đạo CLB phải tìm được
lời giải cho nghịch lý: Tại sao không ít
“đại gia V.League” không thể thành
công với công thức “mua nhiều +
thưởng lớn” (?) và cần làm gì để không
đi vào vết xe đổ ấy? Có được một ông
bầu mạnh tay mua sắm là “điều kiện
cần” nhưng chưa phải “điều kiện đủ” để
đội bóng nào đó có thể bỗng chốc “vươn
vai Phù Đổng”!n
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“Đại gia” mới và bài học cũ

Mới đây tại TP.HCM, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tổ
chức buổi triển lãm ảnh và ra mắt sách “2018 - Dấu
ấn lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Hơn 500 tấm ảnh là những khoảnh khắc thi đấu và
chiến thắng của các cầu thủ được nhiếp ảnh gia
Nguyễn Á tập hợp trong cuốn sách dày 400 trang với
tên gọi: “2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Những bức ảnh trong cuốn sách ghi lại chặng
đường đến vinh quang của đội tuyển Việt Nam trong
năm 2018, từ thành tích huy chương bạc ở giải U23
châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc đến chiến thắng
trước Malaysia tại AFF Cup ở Mỹ Đình, Hà Nội.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét: “2018
- Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” là cuốn nhật
ký bằng hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong
năm 2018”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ: “Tôi muốn dùng
máy ảnh để lan tỏa tình yêu thương, truyền lửa tới trái
tim người hâm mộ. Các cầu thủ của chúng ta rất tài
năng, nhưng quan trọng là họ biết cách cư xử, yêu
mến nhau, đoàn kết nhau và đặc biệt họ rất văn minh.
Hình ảnh về các cầu thủ sẽ lan tỏa tình yêu thương
tới công chúng và truyền cảm hứng sống tích cực” -
Nguyễn Á tâm sự.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ấp ủ tác phẩm khi theo dõi
các thành tích của một thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
tại chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và AFF
Cup 2018. Anh luôn có góc chụp độc, lạ, khác với
những nhà báo cùng dự sự kiện. Chẳng hạn, ở trận
chung kết lượt đi AFF Cup (Kuala Lumpur, Malaysia),
trong một tấm ảnh, anh ghi lại sự tương phản về cảm
xúc giữa nhóm người hâm mộ hai nước ngồi cách
nhau một hàng rào khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn.

Bức ảnh cầu thủ Văn
Hậu nằm giang tay
trên lá quốc kỳ ăn
mừng chiến thắng
chung cuộc cũng
tạo nhiều cảm xúc
cho người xem.

Ngoài những
khoảnh khắc so
tài của đội nhà
và các đối thủ
trên sân bóng,
Nguyễn Á
còn chú
trọng vào
các biểu
cảm của
HLV Park
Hang-seo.

Nhà báo Nguyễn
Nguyên ghi trong lời tựa cuốn sách:
“Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam với đủ mọi góc
nhìn của Nguyễn Á không đơn thuần chỉ là bóng đá,
là cuộc chơi của 11 cầu thủ trên sân, là chiếc Cúp...
Đó còn là một hành trình gắn với những khoảnh khắc
làm nên lịch sử và niềm vui của cả đất nước tự hào
với hai tiếng Việt Nam”. 

Trước đó, cuối tháng 1, Nguyễn Á tổ chức triển lãm
về cuốn sách tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Nguyễn Á sinh năm 1968 tại TP. HCM, là hội viên
xuất sắc của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Anh
từng giành nhiều giải thưởng quốc gia về nhiếp ảnh.

MINH THư

Sách ảnh về “Thế hệ vàng” bóng đá Việt 

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thắng Cam-
puchia 1-0 trong trận tranh giải Ba diễn ra ngày
26/2 giành Huy chương đồng giải U22 Đông
Nam Á.  Cúp Vô địch thuộc về U22 Indonesia,
U22 Thái Lan giành HCB. 

Sau giải đấu này, các cầu thủ Việt Nam sẽ trở
về khoác áo CLB thi đấu ở V-League và hạng
Nhất. Một số tuyển thủ sẽ được HLV Park
Hang-seo gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị
vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào giữa
tháng 3/2019.

P.V

Việt Nam giành 
Huy chương đồng 
giải U22 Đông Nam Á
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n LÊ THÔNG

Khi là phóng viên Đài TNVN, tôi có 3
năm công tác ở biên giới phía Bắc với
rất nhiều câu chuyện thú vị. 

Sau ba năm đi “B” làm phóng
viên Đoàn thường trú của Đài
phát thanh Giải phóng ở khu V,

đầu năm 1976, tôi ra Bắc, được về Đài
TNVN, công tác ở Ban biên tập các
chương trình phát thanh Khoa giáo
của Đài. 

Hồi đó còn rất nhiều anh chị cán bộ,
phóng viên thế hệ đầu tiên của Đài thời
kháng chiến chống Pháp. Tôi nhớ nhất
bà Dương Thị Thanh, phó Ban, nguyên
phát thanh viên đầu tiên của Đài. Bà
hay kể chuyện nhà Đài thời kháng
chiến ở Việt Bắc, tôi nhớ nhiều chuyện
rất thú vị.

Đến giữa năm 1978, tình hình biên
giới phía Bắc rất đáng lo ngại, Trung
ương gấp rút điều cán bộ, đảng viên
các cơ quan Trung ương và các tỉnh
miền Bắc lên tăng cường cho các địa
phương biên giới giữ đất giữ dân. Tôi
xung phong đi chuyến nữa. Cả Ủy ban
Phát thanh - Truyền hình có 9 người
đều về Quảng Ninh, lên các huyện
miền núi biên giới và ra các đảo. Tôi đi
huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh).

Có rất nhiều kỷ niệm về ba năm
công tác ở biên giới phía Bắc nhưng tôi
thấy thú vị nhất một chuyện vì nó liên
quan đến chuyện của Đài TNVN mà tôi
nghe được: Về huyện được 2 ngày, tôi
được gọi tới gặp Bí thư Huyện ủy. Lên
phòng họp thấy 2 anh nữa. Bí thư vào
việc ngay: - “Ở xã Thanh Lâm có một
đàn trâu của bản người Hoa đã bỏ đi
Trung Quốc ở trong rừng, các đồng chí
phải bắt về bàn giao cho bản đồng bào
Dao kẻo chúng thành trâu rừng mất.
Đơn giản có thế, tôi cho các đồng chí
hai tuần”. Khi chúng tôi đi ông còn nói
(đùa hay thật không biết): “Đừng để
huyện phải trả các anh về tỉnh!”.

Tưởng đi bắt vài con trâu thì có gì
khó nên sau một buổi đi bộ về xã,
cơm nước qua loa, chúng tôi nhờ dân
chỉ đường lên rừng tìm trâu. Không
khó để tìm thấy chúng nhưng đến gần

mới thấy sợ. Một đàn chừng 40 con
đen trũi, dữ tợn như thú hoang. Thì ra
ở đây bà con không nuôi trâu chuồng
như dưới xuôi mà nuôi thả trong
rừng, khi cần mới vào rừng bắt trâu
về kéo gỗ, cày ruộng. Thấy người lạ,
đàn trâu quây lại, những con trâu đực
đứng vòng ngoài chĩa sừng ra, khịt
khịt mũi, mắt đỏ lừ hung dữ. Biết khó
rồi đây, chúng tôi ra xa làm lán ở bàn
kế sách. Khổ nỗi, chỉ có tôi tuy là dân
“cày đường nhựa” nhưng hồi học đại
học sơ tán về nông thôn còn biết chút
ít về trâu bò chứ hai vị kia một là cán
bộ công đoàn mỏ than, một là chuyên
viên kỹ thuật Tổng cuc Bưu điện,
hoàn toàn mù tịt. Mà tôi chỉ biết con
trâu miền xuôi hiền lành thôi chứ con
trâu ở đây thì không thể “trâu ơi ta
bảo trâu này” được. Đêm ở rừng
lạnh, lần đầu tiên ngủ trong rừng nên
hai ông bạn tôi vừa lạ vừa sợ không
sao ngủ được, cứ phải đốt lửa và mở
đài oang oang. Tôi quen ngủ rừng
nhưng lo tìm cách bắt trâu nên cứ
trằn trọc mãi.

Nghĩ vẩn vơ, tôi sực nhớ một chuyện
mà bà Dương Thị Thanh đã kể: Hồi
kháng chiến ở Việt Bắc, máy móc của
Đài TNVN còn rất sơ sài, toàn do người
khiêng vác. Mỗi lần phát thanh thì
khiêng máy nổ, máy phát ra giữa cánh
đồng. Phòng thu là một ngôi nhà lá nhỏ

không vách, đồng bào dùng để ở trông
ruộng ngày mùa, phải dùng chiếu cũ để
che cho kín. Khi phát thanh thì 2 phát
thanh viên ngồi ở bàn đọc, dàn nhạc, ca
sĩ đứng liền sau lưng, dừng đọc là đàn là
hát. Hóa ra hồi đó các cụ đã làm “phát
thanh trực tiếp” rồi. Có chuyện hài hước
là, một hôm ra thực hiện buổi phát thanh
thấy toàn bộ vách che phòng thu mất
sạch. Thì ra đài phát thanh đã bị... trâu
ăn mất. Chẳng là trâu ở miền núi thèm
muối, mà chiếu cũ của nhà đài thấm mồ
hôi người lâu ngày nên mặn, trâu nó
khoái khẩu nên chén tuốt…

Gần sáng tôi dựng 2 anh bạn dậy
trình bày sáng kiến của mình, cả bọn
mừng rơn. Lập tức cử một anh ở lại
trông đàn trâu vì sợ chúng đi đâu mất,
còn tôi và một anh nữa về bản gần đấy
xin hai bó rơm lớn gùi lên. Tôi rải rơm
đến gần đàn trâu, không quên vẩy chút
nước muối vào rơm. Ngửi thấy mùi
rơm ngào ngạt, cả đàn trâu khịt mũi
không ngớt. Mấy con nghé kìm không
nổi mon men đến ăn rơm, cả đàn ngại
ngần cảnh giác nhưng rồi cũng đến ăn.
Khoảng cách giữa chúng tôi và đàn
trâu gần thêm và nhờ đó mức độ, thân
thiện ngày càng tăng. Đến chiều ngày
thứ ba, con trâu đầu đàn đưa lưỡi vơ
lấy nắm rơm từ tay tôi. Tôi lấy hết sức
can đảm không nhìn vào cặp sừng to
cong vắt và nhọn hoắt của nó. Đến

nắm rơm thứ mấy không nhớ, tôi liều
mình đặt bàn tay lên đầu nó, ơn trời
nó mải ăn, cứ để yên cho tôi sờ. Tôi
dấn thêm, gãi gãi đầu nó. Cu cậu có vẻ
thích. Thế là chúng tôi thân nhau rồi.
Sáng hôm sau, tôi ôm bó rơm đi thẳng
đến nó, nó cũng bước tới vài bước đón
tôi. Được đằng đầu lân đằng cổ, đằng
lưng, đằng chân, tôi cuộn một nắm
rơm cọ khắp người nó. Bây giờ nó
chẳng khác gì một con trâu hiền lành
dưới xuôi.

Đến sáng thứ sáu, tôi quyết định
làm cái việc liều lĩnh cuối cùng là xỏ
sẹo vào mũi con trâu. Lúc cho nó ăn tôi
đã thử đút ngón tay vào mũi nó vài lần,
nó chỉ hất ra cho đỡ vướng để ăn chứ
không tỏ vẻ phản ứng. Thế là lấy hết
dũng khí, tôi rà rà cái sẹo rồi bất ngờ
chọc qua mũi nó. Tôi đã chuẩn bị tinh
thần, hoặc tránh được, hoặc sẽ hứng
một chiếc sừng nhọn của nó vào bụng.

Nhưng toàn bộ căng thẳng của tôi
hụt hẫng, con trâu bình thản đeo cái
sẹo, chẳng chút phản ứng nào. Thì ra
nó là một con trâu nhà, và tôi như một
anh trai cày thành thạo buộc nốt sợi dây
thừng vào đó. Nhưng tôi không kéo
thừng dắt nó đi vội, tôi quấn sợi dây
thừng lên cặp sừng của nó, vỗ về, cho
nó ăn tiếp. Nhìn sang bên thấy anh thợ
lò đã làm thân được với một con nghé,
đang đu mình lên lưng nó, còn ông
chuyên viên bưu điện đang đứng phát
rơm giữa ba con trâu to.

Trưa ngày thứ sáu, tôi mở thừng, thử
dắt con trâu đực đi vài vòng rồi dắt nó
xuống suối, cả đàn trâu đi theo. Trời nắng
nóng được xuống suối ngâm mình, đàn
trâu thích lắm. Chúng tôi cọ cho từng con
sạch bóng, vui quá quên cả bữa trưa.

Sáng thứ bảy, chúng tôi dắt cả đàn
trâu về bản Dao cách đó vài cây số bàn
giao cho dân bản. Tôi lưu luyến ôm cổ
con trâu đực. Ai bảo loài trâu không có
trí nhớ? Mấy tháng sau, tôi có dịp về
bản, đến chuồng thăm nó, nó hít hít
ngực tôi, thì ra nó nhận ra tôi.

Chúng tôi về huyện. Đồng chí Bí
thư pha trà mời, tủm tỉm cười, phát cho
mỗi người một tờ quyết định, đi ba nơi
khác nhau trong huyện. Khi về phòng
lấy ba lô, chúng tôi mới phát hiện là
giấy đề ngày ký trước những 7 hôm.n

Sáng kiến từ câu chuyện nhà Đài

Nhà báo Lê Thông (bìa phải) cùng cán bộ các ban, ngành huyện Ba Chẽ
(Quảng Ninh) năm 1979. ẢNH: NVCC

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt
Nam (27/2/1955-27/2/2019), vào tối ngày 27/2
tại Nhà hát Đài TNVN (58 Quán Sứ, Hà Nội)
đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật
“Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Chương trình gồm 3 phần: Phần 1: Truyền
thống vẻ vang; Phần 2: Vinh danh y bác sĩ;
Phần 3: Tự hào truyền thống ngành y. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải
như từ mẫu”, những y, bác sĩ và nhân viên y
tế hôm nay vẫn luôn nêu cao y đức, nâng cao
chuyên môn, nghiệp vụ để bảo vệ, chăm sóc
sức khỏe nhân dân; được cả xã hội gọi là
“thầy”, là “từ mẫu”.

Chương trình là dịp để Đài TNVN bày tỏ
sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những
người thầy thuốc Việt Nam. Khán, thính giả
tham dự chương trình có dịp ôn lại những
dấu mốc đáng ghi nhớ của ngành y tế, tên
tuổi của những người thầy thuốc được nhân

dân tin yêu qua các phóng sự, giao lưu với
các vị khách mời, đó là bà Nguyễn Kim Tiến,
Bộ trưởng Bộ Y tế, Thiếu tướng - PGS.TS
Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện
Quân y 175…

Khán, thính giả còn được thưởng thức
những ca khúc ca ngợi hình ảnh cao đẹp
của những người chiến sĩ áo trắng như:
Khúc ca ngành y, Bài ca người thầy
thuốc Việt Nam , Tấm lòng thầy thuốc,
Áo trắng vùng cao, Cô gái ngành y, Bác
sĩ ơi nụ cười…

Chương trình được truyền hình và phát
thanh trực tiếp trên Kênh Truyền hình Văn
hóa - Du lịch (Vietnam Journey), Kênh Truyền
hình VTC3, các kênh phát thanh VOV1,
VOV2, trên báo điện tử VOV.VN và trên các
ứng dụng truyền thông của Đài TNVN.

MINH THư

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thầy thuốc như mẹ hiền” 

http://pgs.ts/
http://vov.vn/


Dân đổi đời ở vùng đất mới
Những ngày cuối tháng 2, hoa gạo

nở đỏ rực dọc con đường biên giới men
sông Hồng chạy ngược về phía thượng
nguồn dẫn tới thôn Lũng Pô. Trong
nắng xuân ấm áp, những vạt chuối, đồi
xoài, nương cam bà con trồng lên xanh
mướt mát, quây quanh hơn 60 nóc nhà
quần tụ thành bản người Mông trù phú.
Đứng ngắm căn nhà xây sắp hoàn
thành, anh Lý Seo Vư phấn khởi khoe:
“Nhà này xây được là nhờ tiền bán
chuối đấy. Các hộ xung quanh nhà nào
cũng được mùa. Cuộc sống bây giờ so
với ngày xưa ở Dìn Chin (Mường
Khương) - nơi trước khi di cư sang -
khấm khá hơn nhiều”.

Anh Vư nhớ lại một thời ở vùng
Dìn Chin khô hạn, đến nước uống cũng
thiếu nói chi để canh tác, đất đai thì khô
cằn, đường sá đi lại khó khăn. “Khi
Nhà nước có chính sách di dân ra biên
giới, cả bản chúng tôi sang đây. Cứ tay
trắng dắt díu nhau đi rồi mới dựng nhà,
làm nương. Được cái bên này đất đai,
khí hậu tốt lắm, cứ chăm chỉ làm thì
không lo thiếu ăn”, anh Vư  tâm sự.

Sau chiến sự năm 1979, khu vực
Lũng Pô là một vùng hoang vu, ngoài
bộ đội biên phòng hầu như không ai lui
tới. Từ năm 2000 trở đi, qua các đợt di
dân từ vùng khó về định cư, canh tác
mới dần hình thành nên dải đất vùng
biên khang trang như ngày nay. Tất
nhiên, trong quá trình phát triển ấy,
luôn có những cán bộ, chiến sĩ biên
phòng ngày đêm sát cánh cùng nhân
dân trong thôn.

Đại úy Phạm Ngọc Tuệ, Chính trị
viên Đồn Biên phòng A Mú Sung cho
biết: “Gắn với đặc thù địa bàn biên giới
và vai trò của đơn vị tại địa phương,

chúng tôi vừa phải làm tròn trách
nhiệm giữ vững đường biên mốc giới,
an ninh trật tự, vừa phải cùng bà con
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm
nghèo. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật, con
giống, hướng dẫn chuyển đổi cây
trồng, thay đổi tập quán lạc hậu... cho
bà con. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn
phân công Đội vận động quần chúng
thực hiện “3 bám 4 cùng”, thường

xuyên gắn bó, giúp đỡ bà con nhân dân
trên vùng biên giới trong mọi mặt. Bên
cạnh đó, Đồn cũng gắn trách nhiệm
cho 26 cán bộ, Đảng viên giúp đỡ các
hộ gia đình khó khăn để tìm hướng
thoát nghèo bền vững”.

“Điểm sáng” của xã
Theo ông Ma Seo Củi, Chủ tịch

UBND xã A Mú Sung, dù mới hình

thành được hơn 10 năm nay nhưng Lũng
Pô giờ đây đã trở thành thôn “điểm
sáng” của xã, với thu nhập bình quân đầu
người mỗi năm trên 60 triệu đồng, góp
phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông
thôn mới. Trong bảo vệ chủ quyền an
ninh biên giới, Lũng Pô cũng được đánh
giá là địa bàn “ổn định, vững chắc” với
các mô hình nổi bật như “Thôn bản bình
yên - gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư
đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền an
ninh biên giới”… 

“Bà con đã hiểu và nắm được Luật
Biên giới, ý thức rất cao về vấn đề bảo
vệ chủ quyền an ninh biên giới; thường
xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng
tuần tra, nắm bắt tình hình biên giới.
Khi có vấn đề cấp thiết xảy ra trên địa
bàn, bà con báo cáo kịp thời với chính
quyền địa phương và Đồn Biên phòng
để cùng nắm bắt,  xử lý, làm sao đảm
bảo an ninh biên giới một cách tốt nhất,
từ đó cũng tạo điều kiện cho bà con yên
tâm sản xuất, phát triển kinh tế”, ông
Ma Seo Củi nói thêm. 

Một dấu mốc đáng chú ý, cuối năm
2017, thôn Lũng Pô cùng với thôn
Thủy Tào, xã Dao Sơn, huyện Hà
Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã
tiến hành lễ kết nghĩa thôn bản để cùng
góp phần xây dựng biên giới Việt -
Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định và
phát triển.

Đến A Mú Sung hôm nay, nơi cột
mốc linh thiêng cùng lá cờ Tổ quốc đỏ
thắm bay phấp phới bên ngã ba sông
Hồng chảy vào đất Việt là dải đất Lũng
Pô trù phú, yên bình. Nơi ấy luôn chất
chứa biết bao niềm tự hào dân tộc, gắn
với công lao khai khẩn của những bàn
tay cần cù, và không ít máu xương của
các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho
Tổ quốc, quê hương.n
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LŨNG PÔ:

Vùng đất trù phú 
n KHắC KIÊN

Trải qua 40 năm kể từ chiến tranh biên giới năm 1979, Lũng Pô -  địa danh
lịch sử đánh dấu nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt ở vùng biên giới giáp
Trung Quốc, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã có
những chuyển mình mạnh mẽ. 

n ĐINH TUấN-
THừA XUÂN

Phát triển nông nghiệp sạch,
kết hợp chăn nuôi với trồng
trọt trong một hệ thống liên
hoàn là hướng đi tốt cho
người chăn nuôi vùng cao. 

Đầu năm 2017, Công
ty cổ phần đầu tư
phát triển nông

nghiệp Bình Nguyên Xanh
đầu tư khoảng 30 tỷ đồng
vào xây dựng mô hình nông
nghiệp sạch khép kín tại xã
Tô Mậu, huyện Lục Yên,
tỉnh Yên Bái, trong đó riêng
phần hạ tầng chiếm một nửa
số vốn. Đó là một hệ thống
liên hoàn gồm khu nhà chăn
nuôi trâu bò có mái che hiện
đại, khu nuôi giun quế, khu
trồng cỏ, cam... Ông Trịnh
Thanh Tùng, Giám đốc Công
ty cho biết, ngay từ khi triển
khai, công ty đã tìm hiểu mô
hình sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGap để tạo thương hiệu
cho công ty. Về sản phẩm
chăn nuôi thì từ khâu tuyển
chọn con giống đến chăm

sóc, công ty đều kiểm soát
chặt chẽ. 

Hiện nay, mỗi năm Công
ty Bình Nguyên Xanh nuôi
và xuất chuồng khoảng
1.000 con trâu bò. Các con
giống khỏe mạnh, hình thức
đẹp được lựa chọn rất kỹ,
được đưa vào chăn nuôi
trong chuồng thoáng khí, kết
hợp với chăn thả ngoài hệ
thống sân bãi và ao nước
nhân tạo. Tại đây, gia súc

được tiêm phòng đầy đủ và
chăm sóc theo một chế độ
khoa học; thức ăn từ tinh đến
thô đều được đảm bảo vệ
sinh tuyệt đối... Chính vì
vậy, sản phẩm chăn nuôi từ
Bình Nguyên Xanh được
khách hàng rất ưa chuộng.
Những con trâu, bò nặng từ
300-700kg giá hơi có thời
điểm lên tới 80.000 đồng/kg,
không chỉ phục vụ nội địa
mà còn xuất ra nước ngoài.

Từ nguồn phân gia súc,
qua các hệ thống xử lý sẽ cho
ra loại mùn thích hợp để nuôi
hàng nghìn mét vuông giun
quế, có giá thành phẩm từ
30.000đồng/kg trở lên; một
lượng lớn còn lại được vận
chuyển ra chăm sóc khoảng
100ha cây cam công ty trồng
ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên
Bái) và huyện Bắc Quang
(tỉnh Hà Giang). 

Ông Lương Văn Hùng,
một nhân công làm thuê tại
trang trại của Công ty cho biết:
Ngoài mức thu nhập ổn định
khoảng 5 triệu đồng/tháng,
ông còn học hỏi được nhiều

kinh nghiệm chăn nuôi khoa
học, khác hẳn với cách chăn
nuôi nhỏ lẻ, thiếu hiệu quả mà
lâu nay người dân vùng cao
vẫn áp dụng.

Hiện nay, mô hình chăn
nuôi, trồng trọt của Công ty
Bình Nguyên Xanh là mô hình
nông nghiệp sạch lớn nhất tỉnh
Yên Bái. Sản phẩm của công
ty đang bắt đầu có chỗ đứng
trên thị trường, đặc biệt là sản
phẩm cam sạch Lục Yên - Sơn
Tùng. Nhiều tập thể, cá nhân
trên địa bàn tỉnh và các địa
phương lân cận đã đến tham
quan, học tập để tìm hướng
nhân rộng.n

Mô hình nông nghiệp sạch lớn nhất Yên Bái

Bộ đội biên phòng A Mú Sung hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác.
ẢNH: KHẮC KIÊN

Đàn trâu trong trang trại. ẢNH: Đ.T

Công nhân dọn phân bằng máy móc. ẢNH: Đ.T
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n HÀ KHÁNH

Sau những lùm xùm về nhiều vấn
đề khác nhau, đến nay tuyến metro
số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã bắt
nhịp trở lại và đang đẩy nhanh tiến
độ để đảm bảo đưa vào vận hành
cuối năm 2020.

Tuyến metro số 1 là một trong
những công trình trọng điểm,
đặc biệt quan trọng của

TP.HCM. Tuyến Metro số 1 dài
19,7km, có tổng vốn đầu tư dự kiến
hơn 47.325 tỷ đồng, đi qua các quận 1,
2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và Thị xã
Dĩ An (Bình Dương), trong đó có
2,6km đi ngầm và hơn 17,1km đi trên
cao, dự kiến sẽ đưa vào vận hành thử
nghiệm từ tháng 10/2020.

Ban Quản lý đường sắt đô thị
TP.HCM cho biết, năm 2018, tổng khối
lượng thi công của metro 1 là 61% và
mục tiêu trong năm 2019 là phấn đấu
khối lượng toàn dự án đạt được khoảng
80%. Quyết tâm đó được thể hiện rất
rõ khi trong những ngày gần Tết
Nguyên đán 2019, Ban đã có buổi làm
việc trực tiếp với các nhà thầu để giải
quyết các vướng mắc về vốn. Mùng 8
Tết, nhịp làm việc của năm 2019 chính
thức bắt đầu, trên khắp các công
trường, công nhân, kỹ sư vào cuộc với
khí thế mới và đến 21/2, tổng khối
lượng đã nâng lên 62,5%.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Trưởng
ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM,
dự án tuyến metro 1 vẫn đang có rất

nhiều khó khăn. Quan điểm của Ban
Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM là
nhanh chóng tháo gỡ mọi vấn đề, kể cả
nguồn vốn, tuy nhiên, có nhiều nội
dung vượt quá thẩm quyền của chủ đầu
tư, nhiều mốc thanh toán hiện vẫn
vướng về pháp lý nhưng đang thực
hiện hoàn tất các hồ sơ. Hiện đang có
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ
chung cần phải tháo gỡ. Nhiều gói đã
trễ tiến độ nhưng việc gia hạn phải trên
cơ sở của tiến độ chung toàn dự án và
quan trọng nhất là tiến độ tổng thể của
toàn dự án và từ đó điều phối tiến độ
của từng gói thầu. Ông Bùi Xuân
Cường cho hay: “Trên cơ sở tiến độ
tổng thể, tiến độ các gói thầu chúng tôi
sẽ xem xét để gia hạn điều chỉnh các

hợp đồng cho phù hợp với tiến độ
chung. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục
hoàn thiện và có cách thức phối hợp để
đảm bảo mục tiêu mỗi bên, hoàn thành
đúng tiến độ dự án vào năm 2020”.

Đại diện của Cơ quan hợp tác quốc
tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam mới
đây cũng bày tỏ sự tin tưởng vào những
tín hiệu lạc quan gần đây, như việc
UBND TP.HCM tiếp tục ứng vốn ngân
sách để trả tiền cho các nhà thầu với
các phần việc đã hoàn thành. JICA
cũng mong muốn phía Việt Nam cần
nhanh chóng giải quyết các vấn đề để
thúc đẩy tiến độ phê duyệt tổng mức
đầu tư. Bà Junko Takahashi, Phó
Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam nói:
“Chúng tôi biết ơn nỗ lực của UBND

TP, các sở, ban, ngành và Ban Quản lý
đường sắt thời gian vừa qua. Đây là
thời điểm quan trọng để chúng ta giải
quyết các vấn đề tồn đọng để đạt được
mục tiêu dự án đúng tiến độ”.

Tại buổi đi kiểm tra thực tế tuyến
metro số 1 mới đây, Chủ tịch UBND
TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, dự
án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên
là dự án đầu tiên được triển khai xây
dựng của mạng lưới 08 tuyến metro
của TP. Đây là một trong những công
trình trọng điểm, đặc biệt quan trọng,
nhằm giải quyết ùn tắc và phát triển
giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội. Chủ
tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
cho biết: “Khó khăn lớn nhất là việc
phê duyệt tổng mức đầu tư. Khó khăn
này đã được Bộ Chính trị cho chủ
trương rồi. Các bước còn lại, Thành
phố sẽ cùng các bộ, ngành làm các thủ
tục để phê duyệt nhanh tổng mức đầu
tư đã được điều chỉnh. Trong thời gian
chờ tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án
theo qui định, thành phố sẽ phối hợp
chặt chẽ với các bộ, ngành tích cực tìm
các nguồn vốn bổ sung để thanh toán
cho các nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ
giải ngân”.

Tuyến metro số 1 là dự án đặc
biệt quan trọng không chỉ với thành
phố mà còn cả nước, là biểu tượng
của mối quan hệ Việt Nam - Nhật
Bản. Vì thế, việc dự án này được đẩy
mạnh triển khai ngay từ đầu năm nay
là tín hiệu đáng mừng để dự án có
thể đảm bảo đưa vào vận hành vào
cuối năm 2020.n

TP.HCM: Dồn mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ metro 1

n XUÂN LượNG

Tại Đồng Nai, dù chưa phát hiện heo
bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi,
song cả người chăn nuôi lẫn cơ quan
quản lý đang chủ động các giải pháp
phòng chống dịch, kể cả tình huống
có dịch xảy ra.

Sau đợt khủng hoảng giá heo từ
năm 2017 kéo dài tới 2018, đến
nay trang trại của ông Nguyễn

Văn Hiệp ở xã Hưng Lộc, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thể khôi
phục lại hoàn toàn. Trang trại này có quy
mô khoảng 600 đầu heo, nhưng gắng hết
sức, ông Hiệp cũng mới chỉ gây lại được
gần 200 con heo. Với giá heo đã hồi
phục, ông mong mỏi số heo này giúp

ông trang trải cho các khoản nợ trước
đây, rồi dần dần tái đàn. Thế nhưng bệnh
dịch tả heo châu Phi xuất hiện, trở thành
mối lo mới với ông Hiệp cũng như
những nông dân nuôi heo khác.

Phòng bệnh bằng cách thường xuyên
tiêu độc khử trùng, bổ sung dinh dưỡng,
tăng sức đề kháng cho heo… đang được
người chăn nuôi ở Đồng Nai nỗ lực thực
hiện. Ông Nguyễn Chí Dũng ở xã Bàu
Hàm 2, huyện Thống Nhất đang ra sức
bảo vệ đàn heo trên 500 con của gia
đình. Ông Dũng cho hay: “Gia đình tôi
thực hiện tăng cường phun xịt tiêu độc
khử trùng, rải vôi, chăm sóc cẩn thận
hơn, thường xuyên kiểm tra sức khỏe
con heo để có chế độ dinh dưỡng hợp lý
và phòng trừ bệnh kịp thời”.

Đáng lo ngại là mầm bệnh dịch tả

heo châu Phi có thể theo nhiều đường
để lây nhiễm, thậm chí người mang
mầm bệnh cũng có thể là nguyên nhân
lây nhiễm. Trong khi đó, huyện Thống
Nhất, nơi có tổng đàn heo lớn nhất của
Đồng Nai lại nằm trên các trục giao
thông quan trọng, bao gồm cả Quốc lộ
1 và Quốc lộ 20, tuyến vận chuyển heo
theo trục Bắc - Nam, nên nguy cơ nhiễm
bệnh càng cao.

Tại trạm Kiểm dịch động vật Ông
Đồn nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện trung
bình mỗi ngày có khoảng 10 xe chở heo
đi qua với số lượng hơn 1.500 con.
Những ngày qua, trạm đã huy động toàn
bộ nhân lực, phối hợp với cả lực lượng
cảnh sát giao thông để xử lý các xe chở
động vật có dấu hiệu vi phạm, kiên
quyết không cho heo có dấu hiệu bệnh
qua trạm. Đồng Nai cũng đã lập thêm
một trạm kiểm dịch động vật trên Quốc
lộ 20 để kiểm soát việc vận chuyển heo
từ các tỉnh Tây Nguyên qua địa bàn
Đồng Nai.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
tỉnh Đồng Nai, tổng đàn heo của Đồng
Nai hiện đứng đầu cả nước với khoảng
2,4 triệu đầu con. Ngay khi nắm thông

tin dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở phía
Bắc, Đồng Nai đã lập tức tổ chức họp
bàn tìm biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Tỉnh bắt đầu tổ chức các hội nghị từ tỉnh
tới cơ sở, cung cấp cho người chăn nuôi
thông tin về dịch và các giải pháp phòng
chống dịch, đẩy mạnh các giải pháp
giám sát dịch tễ. Ông Trần Văn Quang,
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và
Thú y thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng
Nai cho biết: “Chúng tôi tổ chức điều tra
thống kê đàn, giám sát tình hình dịch tễ
để phát hiện những ca bệnh. Tăng
cường công tác kiểm dịch tại cơ sở giết
mổ để phát hiện những trường hợp bất
thường. Cụ thể hóa chính sách hỗ trợ
tiêu hủy theo quy định của chính phủ và
quy định chi phí tiêu hủy heo bệnh để
khi có dịch bệnh thì chủ động xử lý”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Đồng
Nai tiếp tục kiểm soát chặt các tuyến
đường vận chuyển heo từ phía Bắc vào,
tiến hành các đợt tiêu độc khử trùng
trong phạm vi toàn tỉnh, siết chặt hoạt
động các cơ sở giết mổ, trong trường
hợp phát hiện ổ dịch thì lập tức tiêu hủy
ngay đàn heo nhiễm bệnh và những đàn
heo ở khu vực xung quanh có nguy cơ
nhiễm bệnh.n

Đồng Nai: “Thủ phủ”chăn nuôi
trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi

Metro số 1 - ga Phước Long. ẢNH: VOV

Người dân Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện phòng bệnh cho heo. ẢNH: X.L
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n QUốC HưNG

Từ một công trình trái phép ở 85 Hạ
Đình, nhiều cấp chính quyền của Thủ
đô Hà Nội vào cuộc. Sai phạm rất rõ
ràng, hàng loạt cán bộ bị kiểm điểm
và xử lý, Chủ tịch UBND quận Thanh
Xuân chỉ đạo rất cụ thể… thế nhưng
cả hệ thống thực thi quyền lực từ
phường đến thanh tra xây dựng và
UBND quận không làm, dẫn đến
khiếu kiện kéo dài. Đâu là nguyên
nhân để vụ việc thêm phức tạp?

Người hứa không làm,
người “ra lệnh” rút đơn 

Thông báo kết luận của UBND
quận Thanh Xuân số 104/TB-UBND
ngày 04/01/2018 ghi rõ: “…Ngày
02/11/2017, Tổ xác minh tiến hành
kiểm tra hiện trạng công trình (nhà chị
Yến) nhận thấy: Tường tầng 3 giáp số
nhà 85 Hạ Đình hiện trạng có vết nứt.
Tuy nhiên, công dân (tức chị Trần
Hoàng Yến - PV) không cung cấp được
chứng cứ chứng minh vết nứt có trước
hay sau khi ông Phạm Văn Thủy cải
tạo, sửa chữa nhà, do vậy không đủ cơ
sở để khẳng định việc cải tạo, sửa chữa
công trình tại số 85 Hạ Đình làm ảnh
hưởng đến gia đình bà Nguyễn Thị
Chính và chị Trần Hoàng Yến. Nội
dung công dân tố cáo công trình xây
dựng làm ảnh hưởng đến gia đình
người có tố cáo là không có cơ sở”. 

Thực tế, ngay khi ông Phạm Văn
Thủy chủ công trình tại 85 phố Hạ Đình,
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh
Xuân (Hà Nội) bắt đầu tiến hành đổ cột
bê-tông lên tầng 2, gia đình chị Yến đã
làm đơn (ngày 06/6/2017) gửi UBND
phường Thanh Xuân Trung phản ánh về
việc lún nứt trần, tường nhà chị Yến.
Kèm theo đơn có cả ảnh chụp. Sau đó,
liên tiếp những lá đơn gia đình chị Yến
gửi UBND phường, kèm theo những
bức ảnh thể hiện rõ các vết nứt, bong tróc
ngày càng lan rộng được thể hiện qua
các bức ảnh chụp cùng 1 vị trí vào các
ngày cụ thể từ tháng 6/2017 đến tháng
4/2018, nhưng không được chính quyền
giải quyết. Công trình vẫn được ngang
nhiên xây tiếp lên tầng 3.

Cùng với đó, gia đình chị Yến còn tố
cáo ông Phạm Văn Thủy (chủ công
trình) tự ý phá dỡ một phần mái khu
bếp, chém mái ngói (phần tum tầng 3),
xây dựng lấn chiếm sang phần đất của
gia đình phía trước và phía sau, nhưng
gần 2 năm nay, các nội dung tố cáo này
của gia đình chị Trần Hoàng Yến vẫn
không được chính quyền giải quyết (!?).

Ngày 19/6/2017, ông Phạm Văn
Thủy sang nhà chị Yến tận mắt xem
hiện trạng, trong biên bản, ông Thủy đã
khẳng định, hứa hẹn: “…Tầng 3 có vết
nứt cổ trần chạy xung quanh phòng.
Sau khi ghi nhận hiện trạng, tôi (Phạm
Văn Thủy) là chủ công trình số 85
đường Hạ Đình có trách nhiệm đền bù,
sửa chữa, khắc phục các sự cố do việc
xây dựng công trình số 85 Hạ Đình gây
ra (các sự cố gây lún, nứt) đối với nhà

của chị Yến. Nếu tôi không sửa chữa
do việc xây dựng công trình gây ra lún,
nứt nhà liền kề tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật”. Biên bản
đã được ông Phạm Văn Thủy ký và ông
Nguyễn Xuân Đức, cán bộ đô thị
phường Thanh Xuân Trung, có mặt đã
ký và xác nhận. Lời hứa của ông Phạm
Văn Thủy là như vậy, nhưng nói mà
không làm, đến nay vẫn chỉ là lời hứa.

Chủ công trình hứa, còn chính
quyền thì… “ra lệnh”! Tại biên bản
làm việc ngày 02/8/2017, UBND
phường Thanh Xuân Trung yêu cầu các
bên tiếp tục thực hiện: ...Đối với việc
gây lún nứt nhà của gia đình bà Chính
- chị Yến, ông Thủy có trách nhiệm
kiểm tra, sửa chữa, thỏa thuận đền bù
các thiệt hại… Phần kết luận tại văn
bản này, UBND phường “ra lệnh” cho
gia đình chị Yến rằng: “Để tạo điều
kiện cho gia đình ông Thủy hoàn thiện
nốt công trình cải tạo nhà, bà Chính
(mẹ chị Yến - PV) phải rút toàn bộ các
lá đơn đã gửi các cấp và tuyệt đối
không có bất cứ hành động gửi đơn
vượt cấp từ nay về sau...”. Với nhiều
nội dung bất bình thường trong buổi
hòa giải này, gia đình bà Chính, chị
Yến bỏ về không ký.

Ông Nguyễn Xuân Đức, cán bộ đô
thị phường Thanh Xuân Trung lúc đó,
thừa nhận rằng: “Ngày 19/6/2017, tôi
có xuống làm việc với hai gia đình và
lập biên bản ghi nhận hiện trạng nhà
và chụp ảnh nhưng chưa đưa biên bản
cho nhà bà Chính - chị Yến vào thời
điểm đó”. Như vậy, UBND quận
Thanh Xuân không thể kết luận và cho
rằng “Nội dung công dân tố cáo công
trình xây dựng làm ảnh hưởng đến gia
đình người có tố cáo là không có cơ
sở”. Đây chính là một trong những
nguyên nhân dẫn đến bức xúc của chị
Trần Hoàng Yến với chủ công trình
xây dựng tại 85 Hạ Đình và chính
quyền về quyền lợi của gia đình, dẫn
đến khiếu kiện kéo dài chưa được giải
quyết dứt điểm. 

Việc của chính quyền 
giao chi bộ tổ dân phố 

Tháng 12/2017, Chủ tịch UBND
quận Thanh Xuân đã ra Kết luận số
2011/KL-CTUBND và chỉ đạo: UBND
phường Thanh Xuân Trung phối hợp
với Thanh tra xây dựng quận lập

phương án xử lý công trình vi
phạm theo quy định… Nhưng cho đến
khi bài báo này lên trang, công trình vi
phạm tại 85 Hạ Đình, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân vẫn
ngang nhiên tồn tại thách thức dư
luận(?!). 

Sau hơn 1 năm không thấy thực
hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận
Thanh Xuân, phóng viên Báo TNVN
gọi điện hỏi ông Nguyễn Hữu Thọ -
Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân
Trung để biết kế hoạch và thời gian
triển khai thực hiện những nội dung đã
kết luận thì thật bất ngờ, ông Nguyễn
Hữu Thọ - Chủ tịch phường hồn nhiên
trả lời: “Cán bộ bị xử lý kỷ luật hết cả
rồi, phường còn ai đâu mà lập kế
hoạch, xử lý…”!?

Thêm một điều bất ngờ nữa đó là,
theo đơn tiếp tố của chị Trần Hoàng
Yến, tháng 1/2019, tại buổi tiếp xúc cử
tri, bà Cảnh - Bí thư chi bộ tổ dân phố
nói: “Đề nghị UBND phường và quận
xuống trực tiếp kiểm tra để giải quyết
chứ không thể giao cho chúng tôi giải
quyết được vì chúng tôi không biết gì về
xây dựng, về địa chính. Đồng thời
không thể để đơn thư kéo dài được…”.
Vấn đề ở đây là đã hơn 1 năm sau khi
có kết luận, có chỉ đạo rất cụ thể và rõ
ràng của Chủ tịch UBND quận Thanh
Xuân về hướng xử lý công trình vi
phạm trật tự xây dựng tại 85 Hạ Đình,
nhưng mọi việc vẫn y nguyên. Không
rõ có phải do phường Thanh Xuân
Trung “hết người làm” hay không mà
việc này lại được “tùy tiện” giao cho chi
bộ tổ dân phố làm thay chính quyền (!?).

Chưa hết, có lẽ do Chủ tịch UBND
quận Thanh Xuân chỉ đạo ngắn gọn
quá: “UBND phường Thanh Xuân
Trung phối hợp với Thanh tra xây
dựng quận lập phương án xử lý công
trình vi phạm theo quy định” đối với
công trình không phép ở 85 Hạ Đình,
cho nên ông Đặng Hồng Thái - Phó
Chủ tịch quận (người trực tiếp theo
dõi - phụ trách về trật tự xây dựng)
nói với gia đình chị Yến trong buổi
tiếp dân (2/2019) tại UBND quận
rằng: “Họ đã xây dựng như thế rồi thì
không thể tháo dỡ được… mà có
nhiều hình thức phạt và tôi sẽ phạt
công trình vi phạm trật tự xây dựng
này bằng tiền mặt…”. Ông phó chủ
tịch nói như vậy, bất chấp việc đã có
công văn chỉ đạo xây dựng phương án
tháo dỡ công trình. Để làm rõ nội
dung này trong đơn tố cáo, ông Thái
hẹn gặp phóng viên, nhưng sau đó lại
bỏ không tiếp. 

Nếu thực sự “không còn cán bộ” để
xử lý công trình vi phạm theo chỉ đạo
của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân,
như ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch
UBND phường Thanh Xuân Trung bày
tỏ quan điểm; nếu thực sự chỉ có thể xử
lý sai phạm tại công trình 85 Hạ Đình
theo cách “phạt bằng tiền mặt” mà ông
Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND
quận Thanh Xuân đã nói, thì câu
chuyện này chưa biết bao giờ kết thúc.
Và thực tế nhiều năm qua cho thấy, đây
là trường hợp khiếu kiện kéo dài điển
hình liên quan tới quản lý trật tự xây
dựng ở quận Thanh Xuân nói riêng và
Thủ đô Hà Nội nói chung.n

VIẾT TIẾP BÀI “CÁCH HÀNH XỬ TIỀN HẬU BẤT NHẤT CỦA 2 CÁN BỘ QUẬN THANH XUÂN”: 

Nói không làm, khiếu kiện kéo dài

Quản lý trật tự xây dựng
đô thị là công việc quan
trọng cần có sự giám sát
nghiêm ngặt để phát
hiện sai phạm và xử lý
kịp thời, nếu không làm
nghiêm minh sẽ diễn
biến phức tạp khó
lường, dẫn tới gia tăng
tình trạng coi thường kỷ
cương phép nước, xâm
phạm quyền lợi hợp
pháp của nhân dân.

Một phần mái fibro xi măng của nhà chị Yến bị ông Thủy phá dỡ. Công trình sai phạm của ông Thủy.

Hai mẹ con chị Yến đến làm việc tại tòa soạn.
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Với mong muốn tìm tòi,
nghiên cứu, đưa thành tựu
khoa học còn khá mới mẻ từ
Nhật Bản để “giải mã” những
bệnh lý di truyền ở Việt Nam,
PGS Trần Vân Khánh trở
thành người trẻ tuổi nhất
nhận giải thưởng danh giá
Kovalevskaia.

PGS.TS.BS Trần Vân
Khánh hiện là Trưởng
Bộ môn Bệnh học phân

tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó
giám đốc Trung tâm Nghiên
cứu Gen-Protein, Trường Đại
học Y Hà Nội.

Khát vọng 
tìm “quả ngọt”

Khi còn là sinh viên trường
Y, Trần Vân Khánh đã chứng
kiến một câu chuyện đau lòng
khi có đến 3 người con trong
một gia đình bị bệnh về loạn
dưỡng cơ Duchenne. Cả 3 đứa
trẻ không có khả năng đi lại,
phải ngồi xe lăn. Nỗi ám ảnh đó
đã thôi thúc chị theo đuổi
hướng nghiên cứu về công
nghệ gen trong y học.

Sau khi tốt nghiệp đại học,
BS. Khánh về công tác tại
Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam để có cơ
hội tìm hiểu các nghiên cứu về
gen liên quan đến bệnh lý di
truyền. “Đây là những nhóm
bệnh hiếm. Khi nhìn thấy nỗi
bất hạnh của gia đình có con bị
bệnh đã thôi thúc tôi lựa chọn
hướng nghiên cứu này”, chị
Khánh bày tỏ.

Năm 2000, BS. Trần Vân
Khánh được đi làm nghiên cứu
sinh ở Nhật Bản khi mới 27
tuổi. Tại đây, chị tập trung vào
nghiên cứu về “Cơ chế bệnh
sinh và điều trị bệnh ở mức độ
phân tử đối với bệnh loạn
dưỡng cơ Duchenne”. Đây là
một trong những bệnh lý di
truyền liên kết nhiễm sắc thể
giới tính X phổ biến nhất ở Việt
Nam cũng như trên thế giới. Tỷ
lệ mắc bệnh 1/3.500 trẻ trai. Mẹ
là người bình thường mang gen
bệnh, di truyền bệnh cho con
trai. Bệnh yếu cơ có tính chất
tiến triển, khiến bé trai mất khả
năng đi lại khi 12 - 13 tuổi và
thường tử vong sớm ở tuổi 20
do tổn thương cơ tim và rối loạn
hô hấp.

BS Vân Khánh cho biết,
thời điểm chị đi nghiên cứu,
hầu như những bệnh này ở
Việt Nam chưa có xét nghiệm
gen và tư vấn di truyền. Do
vậy, rất nhiều gia đình đã có
con bị bệnh, đến khi người mẹ
mang thai lần nữa, khi phát
hiện giới tính nam, mặc dù

không biết thai nhi có bị bệnh
hay không họ cũng bỏ thai vì
lo sợ lại tiếp tục sinh con bị
bệnh. Họ tìm mọi cách để sinh
con gái. Cứ nghĩ đến cảnh đấy,
Vân Khánh càng khát vọng
thực hiện đề tài nghiên cứu
sinh này và học thêm kiến
thức ngoài dự án như chẩn
đoán trước sinh, áp dụng
những công nghệ cao trong
chẩn đoán và điều trị bệnh, với
mong muốn giúp người mẹ
sinh ra những đứa con hoàn
toàn khỏe mạnh.

“Ngày ấy, tất cả các mẫu
làm xét nghiệm tôi đều xin
thầy để làm, kể cả ngày nghỉ.
Càng làm nhiều, mình càng
học hỏi được nhiều phương
pháp và thấy công nghệ gen
rất quan trọng - nó giúp thai
phụ đưa ra quyết định đúng
đắn khi phát hiện đứa con
trong bụng bị bệnh”, BS Vân
Khánh chia sẻ.

Kết quả “giải mã” 
bằng công nghệ mới

Trở về Việt Nam, Vân
Khánh tham gia vào nhóm
nghiên cứu của Trung tâm
Nghiên cứu Gen-Protein,
trường Đại học Y Hà Nội và
tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu
về lĩnh vực công nghệ gen.
Mong muốn của chị cũng như
đồng nghiệp là đưa các công
nghệ sinh học phân tử hiện đại
và tiên tiến nhất áp dụng trong
y học nước nhà. 

Chị thường xuyên có mặt ở
trung tâm từ 7h sáng tới 7-8 giờ
tối để mở rộng nghiên cứu một
số bệnh lý di truyền khác ở Việt
Nam như: thoái hóa cơ tủy,
tăng sản thượng thận bẩm sinh,

tan máu bẩm sinh, xương thủy
tinh, hemophilia, điếc bẩm
sinh, ung thư, bệnh về da... Cho
đến nay, nhóm nghiên cứu đã
hoàn thiện nhiều quy trình chẩn
đoán bệnh ở mức độ phân tử,
hoàn thiện bản đồ đột biến gen
của các bệnh lý di truyền khác
nhau. Kết quả này đã giúp chẩn
đoán bệnh, sàng lọc phát hiện
người mang gen trong cộng
đồng và trong dòng họ người
bệnh để tư vấn trước hôn nhân,
tư vấn trước sinh, chẩn đoán
tiền làm tổ giúp họ sinh ra
những đứa con hoàn toàn khỏe
mạnh. Kết quả nghiên cứu
cũng giúp phát hiện các nguy
cơ mắc bệnh, cách phòng ngừa
và điều trị bệnh tốt nhất. 

“Hiện nay, với công nghệ
giải trình tự gen thế hệ mới, có
thể giải mã toàn bộ hệ gen
người, cùng với sự phối hợp
chặt chẽ với một số cơ sở
nghiên cứu trong và ngoài nước
đã giúp chúng tôi có thể chẩn
đoán được hơn 6.000 bệnh lý
khác nhau, các bệnh lý di
truyền, các nguy cơ mắc ung
thư, tim mạch, tiểu đường, đột
quỵ, Parkinson, Alzheimer,
bệnh tự miễn… Đặc biệt phát
hiện sàng lọc người lành mang
gen bệnh của hơn 100 bệnh lý
di truyền phổ biến nhất cho
những cặp vợ chồng trước khi
sinh con, xét nghiệm tiền hôn
nhân, để hạn chế tối đa trẻ sinh
ra bị dị tật hoặc mắc bệnh lý di
truyền trong cộng đồng, nâng
cao chất lượng dân số”, chị Vân
Khánh bày tỏ.

Những đóng góp lặng thầm
của Vân Khánh suốt hơn 20
năm miệt mài nghiên cứu ở
nước ngoài cũng như trường

Đại học Y, đã “gieo” hạnh phúc
cho biết bao cặp vợ chồng
không may có con bị bệnh lý di
truyền. Chị đã công bố nhiều
bài báo ở trong nước và quốc
tế; chủ trì nhiều đề tài khoa
học; đồng thời đào tạo nhiều
thế hệ sinh viên đại học, sau đại
học… Thành tựu này cũng
giúp các bác sĩ ở BV Nhi Trung
ương, Viện Huyết học và
Truyền máu Trung ương, BV
phụ sản... có định hướng chẩn
đoán, xác định và sàng lọc
bệnh để đưa ra phương pháp
điều trị bệnh sớm và phù hợp
nhất cho người bệnh.

Và những “trái ngọt”
nhận được

PGS.TS Vân Khánh chia sẻ,
mỗi trường hợp là một câu
chuyện nhói lòng. Có nhiều
trường hợp chỉ vì thiếu thông
tin, không xét nghiệm gen tiền
hôn nhân nên khi sinh ra đứa
con bị bệnh mới biết trên đời
này có loại bệnh quái ác ấy. Có
trường hợp, muốn tư vấn cho
lần sinh sau, chỉ cần xét nghiệm
máu từ đứa con bị bệnh, từ đó
tìm ra gen di truyền từ mẹ hoặc
bố để sàng lọc trước sinh. Tuy
nhiên có những loại bệnh do
nhiều gen gây nên mà bệnh nhi
đã chết thì phải làm nhiều xét
nghiệm từ bố mẹ, nên gặp
nhiều khó khăn và rất tốn kém.
Chẳng hạn, một cặp vợ chồng ở
Quảng Ninh tìm gặp chị khi đẻ
con sau một tháng thì con mất.
Với trường hợp này, chị phải lật
tìm mẫu máu ở các bệnh viện từ
lúc sinh mới xác định được đứa
con bị đột biến gen gây bệnh
xương thủy tinh. “Bệnh này do
nhiều gen gây nên. Mình cũng

làm mẹ. Nhìn cảnh gia đình có
đứa con đứt ruột đẻ ra mới ít
ngày đã chết không rõ nguyên
nhân, tội lắm”, chị Khánh rớm
nước mắt.

Trường hợp nữ bệnh nhân
ở Bắc Giang, trước khi lấy
chồng không biết mình mang
gen bệnh Hemophilia từ bố.
Đến khi mang thai, được bác
sĩ Vân Khánh phát hiện con bị
bệnh chị đã giấu chồng. Khi
chồng biết sự thật, đã động
viên vợ bỏ thai. Đến khi có
thai lần 2, kết quả xét nghiệm
bào thai mang gen bình
thường, và chị đã sinh ra đứa
con khỏe mạnh. Từ đó đến
nay, gia đình này thường
xuyên gửi ảnh con trai cho bác
sĩ Vân Khánh để cùng chia vui
những dấu mốc phát triển của
con. “Nhìn những đứa trẻ phát
triển và lớn lên bình thường
tôi thấy vui sướng như chính
mẹ của cháu và coi đó là
những “trái ngọt” nhận được
trong suốt chặng đường gian
khó mình đang đi”, PGS.TS
Trần Vân Khánh xúc động.

Câu chuyện giữa bác sĩ Vân
Khánh và tôi luôn bị gián đoạn
bởi những cuộc điện thoại từ
người bệnh, học trò và đồng
nghiệp. Thỉnh thoảng chị lại
ngó điện thoại và thấp thỏm.
Hóa ra chị đợi gia đình anh
Nguyễn Hữu Diến đang trên
đường từ Điện Biên đến để làm
xét nghiệm và tư vấn khi vợ anh
mang thai tuần thứ 16. 

Cõng con trai 12 tuổi trên
lưng, khệ lệ bước vào phòng
mướt mát mồ hôi trong khi
thời tiết se lạnh tôi càng thấu
hiểu nỗi lòng của người cha có
con bị bệnh suốt thời gian qua.
Anh cho biết, khi học lớp 2,
con anh bắt đầu đi lại khó
khăn và yếu dần, không đi lại
được, mọi sinh hoạt đều phụ
thuộc vào người khác nên đã
nghỉ học. “Ngày ấy tôi cứ nghĩ
con bị ảnh hưởng sau lần ngã
ngoài sân. Khi đưa con đến
BV Nhi khám thì bác sĩ bảo
con bị loạn dưỡng cơ
Duchenne và bệnh này hiện
không có thuốc chữa. Tôi quay
sang chữa thuốc nam, thuốc
bắc mà bệnh của con chẳng
tiến triển. Nhìn những đứa trẻ
cùng trang lứa được cắp sách
tới trường, trong khi con mình
như thế này, tôi không dám
sinh thêm. Thật may mắn lần
mang thai này vợ chồng tôi
gặp được BS Vân Khánh”, anh
Diến kể.

Rời bệnh viện lúc 7 rưỡi
tối, nhường thời gian để BS
Vân Khánh làm xét nghiệm và
tư vấn cho vợ chồng anh Diến
để anh kịp quay về chuyến xe
trong đêm, tôi cầu mong trái
ngọt sẽ đến với gia đình anh và
bác sĩ Vân Khánh.n

PGS.TS. BS TRẦN VÂN KHÁNH:

Khát vọng “giải mã” các bệnh lý di truyền

Với nghiên cứu đột phá về liệu pháp điều trị gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne, các
nghiên cứu về bệnh lý di truyền, nữ bác sĩ sinh năm 1973 Trần Vân Khánh đã vinh dự được
nhận giải thưởng Lo’real UNESCO cho nhà khoa học trẻ có công trình nghiên cứu xuất
sắc năm 2011; Giải thưởng Kovalevskaia cho nữ khoa học có thành tích xuất sắc năm 2017
và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế.

PGS.TS.BS Trần Vân Khánh thăm khám để tìm hướng tư vấn và điều trị cho BN. ẢNH: L.H

http://gs.ts.bs/
http://pgs.ts/
http://pgs.ts/
http://pgs.ts/
http://pgs.ts.bs/
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Năm qua, ngành dầu khí đã hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tuy
nhiên, với hàng loạt khó khăn đòi hỏi
ngành phải nỗ lực hơn nữa để vượt
qua những thách thức, phát triển ổn
định trong thời gian tới.

Những con số “biết nói”
Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt

Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu. Trong đó, sản lượng khai
thác dầu thô trong nước vượt 675 nghìn
tấn (đạt 11,31 triệu tấn) so kế hoạch
Chính phủ giao, tổng doanh thu toàn
Tập đoàn đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt
96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch
năm, tăng 26% so năm 2017. 

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ
Trường Sơn cho biết, bên cạnh những
kết quả đạt được, Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam vẫn đang phải đối diện với
nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình
Biển Đông diễn biến phức tạp đã tác
động đến công tác tìm kiếm thăm dò và
phát triển chung của Tập đoàn. Nguồn
vốn thực hiện công tác tìm kiếm thăm
dò gặp khó khăn do cơ chế trích lập,
quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm
dò dầu khí. Hầu hết các mỏ đều đã khai
thác trong thời gian dài và hiện tại đang
trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm
sản lượng tự nhiên và số lượng giếng
khoan mới rất ít nên hệ số suy giảm sản
lượng hằng năm giảm từ 15 tới hơn
30% tùy theo mỏ. Các đơn vị dịch vụ
dầu khí gặp rất nhiều khó khăn do khối
lượng công việc và giá dịch vụ giảm

sâu trong 3 năm vừa qua và thường
xuyên ở trong tình trạng thiếu việc
làm... Do đó, lãnh đạo PVN đang tập
trung đề xuất, kiến nghị Nhà nước và
các bộ, ngành liên quan sớm hoàn
chỉnh Luật Dầu khí, xem xét tổng thể
các luật liên quan để có quy định thống
nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành
dầu khí phát triển.

Những giải pháp vượt khó
Theo dự báo của các tổ chức quốc

tế uy tín, giá dầu có xu hướng tăng ổn
định đến năm 2023. Tuy nhiên, các
chuyên gia lưu ý, năng lượng này vẫn
tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.
Ngoài ra, hiệu ứng cách mạng công
nghiệp 4.0 tạo động lực các công ty
dầu khí phải tái cấu trúc, tối đa hóa lợi
nhuận, ứng phó kịp thời và hiệu quả

với sự biến động của thị trường. Trong
khi đó, cân đối cung cầu xăng dầu của
nhiều nước trong giai đoạn đến năm
2035 có khả năng xảy ra tình trạng dư
cung, nhất là các nước mà Việt Nam
đang nhập khẩu. Nhiều nhà máy đã
hết khấu hao nên nguy cơ các nước
này sẽ sử dụng biện pháp bảo hộ
thương mại “bán phá giá”, kéo theo áp
lực cạnh tranh gay gắt hơn giữa giá
xăng dầu nhập khẩu và sản phẩm lọc
dầu trong nước. 

Lãnh đạo PVN khẳng định, thời
gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục lựa chọn,
đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm
thăm dò thẩm lượng, bảo đảm gia tăng
trữ lượng dầu khí năm 2019 từ năm đến
10 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập
trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi
Xanh. Đôn đốc, làm việc với các nhà
thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải

pháp bảo đảm hoàn thành kế hoạch tìm
kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt
chẽ tiến độ phát triển các mỏ, công
trình đưa vào khai thác và đạt sản
lượng khai thác theo đúng kế hoạch đề
ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn
định các nhà máy, công trình dầu khí...
Đồng thời, bám sát diễn biến giá dầu
năm 2019 để có các giải pháp kịp thời
ứng phó những biến động của giá dầu
từng thời điểm trong năm; tiếp tục củng
cố và tăng cường công tác dự báo thị
trường để luôn chủ động cân đối hợp
lý sản lượng khai thác của từng mỏ so
với giá thành. Điều phối hợp lý giữa
sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế
biến để bảo đảm hiệu quả giữa chỉ tiêu
tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà
nước; bảo đảm an ninh năng lượng và
hiệu quả của doanh nghiệp...

Các chuyên gia về lĩnh vực dầu khí
cũng cho rằng, PVN cần tăng cường
nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng công
nghệ mới vào tất cả các lĩnh vực để
nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng
thời, xây dựng các cơ chế, chính sách
phù hợp để tăng cường thu hút đầu tư,
đặc biệt là lĩnh vực tìm kiếm thăm dò
khai thác dầu khí. Nghiên cứu, tái cấu
trúc đầu tư phù hợp theo ưu thế, cơ hội,
thách thức của từng lĩnh vực. Nhà nước
cần dành nguồn lực phù hợp để phát
triển ngành dầu khí trở thành một phần
quan trọng trong ngành công nghiệp
năng lượng. Tạo sân chơi bình đẳng,
khuyến khích các thành phần kinh tế
khác nhau. Tạo hành lang để các doanh
nghiệp nhà nước trong ngành dầu khí
có thể chủ động, linh hoạt, cạnh tranh
bình đẳng với các doanh nghiệp nước
ngoài, tư nhân...n

Chủ động giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức

n BÙI Cư

Ngày 27/2/2019, tại Hà Nội,
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) đã tổ chức Hội thảo
“Thúc đẩy phát triển điện
mặt trời áp mái tại Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham dự
của đại diện lãnh đạo
Cục Điện lực và Năng

lượng tái tạo (Bộ Công
Thương) và đại diện lãnh đạo
các ngân hàng, nhà đầu tư, cơ
quan tổ chức, đơn vị cung cấp
dịch vụ tiện ích từ năng lượng
sạch hàng đầu tại Việt Nam;
các chuyên gia trong lĩnh vực
kinh tế năng lượng; cùng đại
diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện
lực Việt Nam và các đơn vị
thành viên.

Trong bối cảnh hệ thống
điện đang chịu nhiều áp lực
về bảo đảm cung ứng điện, thì
việc phát triển các dự án năng
lượng mặt trời, trong đó có
điện mặt trời áp mái được
xem là một trong những giải
pháp góp phần giảm áp lực
cho ngành điện. Để gỡ vướng

ho điện mặt trời áp mái về các
vấn đề liên quan thuế, bù trừ
điện năng, cách thức thanh
toán…, ngày 8/01/2019, Thủ
tướng đã ban hành Quyết
định số 02/2019/QĐ-TTg sửa
đổi bổ sung một số điều của
Quyết định 11. Hiện tại, Bộ
Công Thương cũng đã gửi dự
thảo Thông tư sửa đổi, bổ
sung Thông tư 16 xin ý kiến
các bộ, ngành. 

Hội thảo “Thúc đẩy phát
triển điện mặt trời áp mái tại

Việt Nam” là một trong những
hoạt động quan trọng của
EVN trong lĩnh vực kinh
doanh, nhằm phổ biến, triển
khai tiếp cận các cơ chế chính
sách khuyến khích đầu tư xây
dựng, phát triển các dự án điện
mặt trời tại Việt Nam nói
chung và điện mặt trời áp mái
nói riêng; trao đổi, chia sẻ, cập
nhật công nghệ, kỹ thuật, giải
pháp phát triển điện mặt trời
áp mái dành cho mọi đối
tượng khách hàng từ cơ quan,

công sở của nhà nước tới các
khách hàng doanh nghiệp và
hộ gia đình.

Tại Hội thảo có 15 tham
luận và 2 thảo luận được trình
bày, tập trung vào các vấn đề
chính: Cơ chế, chính sách phát
triển điện mặt trời áp mái tại
Việt Nam; Quy trình, thủ tục
đấu nối, ký kết hợp đồng mua
bán điện mặt trời áp mái của
EVN; Tiêu chuẩn kỹ thuật,
thỏa thuận đấu nối, ký kết hợp
đồng điện mặt trời áp mái nối
lưới; Chiến lược và kế hoạch
tổng thể phát triển điện mặt
trời áp mái, mô hình kinh
doanh tại Việt Nam; Tình hình
triển khai và các giải pháp
thúc đẩy, phát triển điện mặt
trời áp mái tại Việt Nam; Tiềm
năng và các mô hình kinh
doanh, phát triển điện mặt trời
áp mái thế giới và áp dụng tại
Việt Nam...

EVN cũng đề xuất một số
kiến nghị để phát triển các dự
án điện mặt trời áp mái tại các
tỉnh, thành phố có tiềm năng
về bức xạ mặt trời. Đó là: Kiến
nghị Chính phủ xem xét cơ

chế hỗ trợ các hộ gia đình một
phần kinh phí đầu tư ban đầu
lắp đặt điện mặt trời áp mái; có
cơ chế cho các nhà đầu tư (bên
thứ 3) tham gia vào đầu tư.
Kiến nghị Bộ Công thương
sớm ban hành Thông tư sửa
đổi Thông tư 16 để EVN và
các đơn vị điện lực chính thức
ký kết hợp đồng và thanh
toán tiền điện cho khách
hàng; xây dựng tiêu chuẩn kỹ
thuật điện mặt trời áp mái
đảm bảo chất lượng, an toàn
và hiệu quả cho khách hàng
cũng như hệ thống lưới điện;
trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành cơ chế khuyến
khích phát triển điện mặt trời
nói chung và điện mặt trời áp
mái nói riêng sau ngày
30/6/2019. Kiến nghị các nhà
tài trợ, ngân hàng, nhà đầu tư,
sản xuất, các tổ chức quốc tế
và trong nước tham gia sâu
rộng vào thị trường điện mặt
trời tại Việt Nam, cung cấp
các giải pháp, gói dịch vụ hấp
dẫn khuyến khích khách hàng
đầu tư và sử dụng điện mặt
trời áp mái...n

Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam

PVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm, bảo đảm gia tăng trữ
lượng dầu khí năm 2019. ẢNH: P.V

Toàn cảnh buổi Hội thảo. ẢNH: P.V
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n HOÀNG LAN

Trước thời hạn đề ra là ngày
1/3/2019, Mỹ và Trung Quốc tiến
hành nhiều vòng đàm phán thương
mại nhưng chưa đạt được thoả thuận
cuối cùng. 

Thời hạn này được Tổng thống
Mỹ Donald Trump và Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình nhất

trí với nhau tại cuộc gặp của họ nhâp
dịp tham dự hội nghị cấp cao của
nhóm G20 hồi đầu tháng 12 năm
ngoái ở Argentina. Ông Trump đã
nhiều lần khẳng định lại sự đe dọa
rằng nếu cho tới thời điểm ấy mà hai
bên không đạt được thoả thuận về giải
pháp thì phía Mỹ sẽ áp thuế quan bảo
hộ thương mại thêm đối với 200 tỷ
USD giá trị hàng hoá của Trung Quốc
xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Trung
Quốc cho biết là sẽ đáp trả Mỹ thích
đáng nếu Mỹ gia tăng mức độ xung
khắc thương mại. Một khi hai bên
thực hiện những lời đe dọa nhau này
thì thực chất có khác gì đã tiến hành
chiến tranh thương mại với nhau.

Nhưng trước khi thời hạn trên kết
thúc và trong khi vòng đàm phán cuối
cùng của lần đàm phán thương mại này
còn chưa kết thúc, ông Trump đã tuyên
bố là đàm phán thương mại giữa Mỹ
và Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành cả
sau ngày 1/3/2019. Ông Trump viện

dẫn lý do rằng tiến trình đàm phán
thương mại giữa hai bên cho tới nay
diễn biến tốt đẹp và đầy hứa hẹn. Ông
Trump tỏ ra rất lạc quan không chỉ sẽ
đạt được giải pháp xung khắc thương
mại song phương mà còn giải quyết
luôn nhiều vấn đề mắc mớ lâu nay nữa
trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Phía
Trung Quốc đương nhiên không có lý
do và lợi ích gì để không tiếp nhận việc
gia thêm hạn cho chuyện đàm phán
thương mại song phương.

Theo những gì được hai phía tiết lộ
cho tới nay, Mỹ và Trung Quốc không
chỉ đàm phán với nhau về chuyện trao
đổi thương mại mà còn cả về bảo hộ
bản quyền phát minh sáng chế và sở
hữu trí tuệ công nghiệp, về chuyển giao
công nghệ và mở cửa thị trường, về tỷ
giá hối đoái tiền tệ và hoạt động gián
điệp công nghiệp. Thiên hạ cũng thừa
hiểu là Mỹ và Trung Quốc không thể
không thảo luận với nhau về cách thức
Mỹ đối xử với các doanh nghiệp của
Trung Quốc như ZTE hay Huawei,
thậm chí còn cả về vụ việc liên quan
đến giám đốc tài chính của tập đoàn
Huawei của Trung Quốc bị phía
Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ.
Đàm phán để giải quyết cuộc xung
khắc thương mại chỉ là bề ngoài và nhất
thời, chuyện cạnh tranh chiến lược giữa
hai bên mới là bản chất cốt lõi và lâu
dài. So với mức độ nan giải của cuộc
cạnh tranh chiến lược thì chuyện xung

khắc thương mại chỉ rất nhỏ và dễ giải
quyết hơn nhiều. Chỉ cần Trung Quốc
chịu tăng nhập khẩu từ Mỹ và giảm
thâm hụt trong cán cân thương mại của
Mỹ với Trung Quốc thì đã đủ để ông
Trump hoan hỉ nếu ông Trump thật sự
chỉ muốn khắc phục tình trạng nhập
siêu với Trung Quốc và tạo hình ảnh là
đã buộc Trung Quốc phải nhượng bộ.
Nhưng nếu mục đích của ông Trump là
ngăn Trung Quốc vươn lên hàng đầu
thế giới về khoa học, kỹ thuật hiện đại
và công nghệ cao chỉ sau một vài thập
niên nữa cũng như không để Trung
Quốc thách thức vai trò, vị thế, ảnh
hưởng và uy quyền hàng đầu của Mỹ
trên thế giới thì chỉ giảm thâm hụt cán
cân thương mại không thôi làm sao có
thể đủ. Trong cuộc cạnh tranh chiến
lược này, Mỹ đòi Trung Quốc phải có
cải cách về cơ cấu sâu rộng chứ không
hời hợt, thực chất chứ không danh
nghĩa, chuyện xuất nhập khẩu chỉ là
phụ mà ai hơn ai trong tương lai về
khoa học và công nghệ, về vai trò và
ảnh hưởng thế giới mới là chuyện cốt
lõi. Do đó đàm phán mới phức tạp và
được gia hạn vì chỉ như thế thì giờ mới
có thể tránh được chiến tranh thương
mại. Hai bên phải cùng nhau tránh để
xảy ra chiến tranh thương mại vì chiến
tranh thương mại sẽ làm cho cả hai thua
thiệt lớn trước mắt và càng thêm khó
giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh
chiến lược.n

NổI BậT TRONG TUầN

n Ấn Độ hôm 27/2 đã đóng cửa 4
sân bay Pathankot, Leh, Srinagar và
Jammu ở phía Bắc nước này sau khi
các máy bay Pakistan băng qua đường
biên giới vào khu vực Kashmir do Ấn
Độ kiểm soát. Trước đó, các sân bay
Chandigarh và Amritsar của Ấn Độ
cũng đã bị đóng cửa. Trong một diễn
biến có liên quan, phía Pakistan cho
biết đã bắn hạ hai máy bay trực thăng
của Ấn Độ do căng thẳng leo thang ở
khu vực Kashmir.

n Một vụ tai nạn tàu hỏa tại Ai Cập
sáng 27/2 khiến hàng chục người
thương vong. Vụ tai nạn xảy ra bên
trong nhà ga Ramsis ở trung tâm thủ
đô Cairo. Một đám cháy bùng phát khi
một đoàn tàu va chạm với mặt đường
bên trong nhà ga làm nổ thùng nhiên
liệu trong đầu máy chính. Vụ cháy là
sự cố chứ không phải do bất kỳ hành
động khủng bố nào. 

n Ít nhất 1 người thiệt mạng, 13
người bị thương và khoảng 60 người
có thể đã bị chôn vùi trong lở đất tại
một mỏ khai thác vàng hoạt động bất
hợp pháp tại tỉnh Bắc Sulawesi của In-
donesia. Vụ lở đất xảy ra do tình trạng
đất không ổn định và tác động của
những lỗ khoan lớn. Hoạt động khai
khoáng bất hợp pháp tiềm ẩn nhiều
nguy hiểm khá phổ biến ở quốc gia
Đông Nam Á này.

n Nhật Bản sẽ tận dụng tối đa 4 tỷ
yen, tương đương với khoảng 36 triệu
USD trong năm tài chính 2019. Con số
này là một phần trong khoảng 1 tỷ
USD tiền không có người nhận hàng
năm (là tiền gửi ngân hàng mà không
hề có người nhận từ 10 năm trở
lên). Số tiền này sẽ được dùng vào
việc hỗ trợ cho những tổ chức có hoạt
động có ý nghĩa, ví dụ như những tổ
chức phi lợi nhuận (NPO) và các tổ
chức tình nguyện hỗ trợ vực dậy phục
cộng đồng địa phương và hỗ trợ nuôi
dạy trẻ.

n Theo số liệu từ Tổng cục Hải
quan Thái Lan, nhập khẩu cà phê
của nước này năm 2018 đạt 64,68
nghìn tấn, trị giá hơn 142 triệu đô la
Mỹ. Trong đó, thị phần cà phê Việt
Nam tại Thái Lan đã tăng mạnh,
chiếm tới 92% tỷ trọng cà phê nhập
khẩu năm 2018. Việt Nam là nguồn
cung cà phê lớn nhất cho Thái Lan với
tốc độ nhập khẩu năm 2018 tăng
trưởng 42% về lượng và 11% về trị
giá so với năm 2017.

T.H

NHậN ĐịNH Giữa Ấn Độ và Pakistan đã trở nên
căng thẳng không chỉ trên dư luận mà
còn ở cả trên thực địa và xung khắc
gia tăng không chỉ về chính trị mà còn
cả về quân sự. Sau vụ đánh bom cảm
tử khủng bố vừa rồi ở vùng Kashmir
do Ấn Độ kiểm soát, phía Ấn Độ đã có
nhiều hình thức thể hiện thái độ cứng
rắn đối với Pakistan và mới đây nhất
cả bằng hoạt động quân sự. Không
quân Ấn Độ đã tiến hành những chiến
dịch không kích vào một số mục tiêu
ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý.
Quân đội Pakistan cũng đã đáp trả
bằng quân sự.

Tình trạng như thế giữa hai nước
láng giềng của nhau này không phải
xuất hiện lần đầu tiên nhưng cũng đã

phải từ khá lâu nay rồi không xuất hiện
nữa. Láng giềng của nhau lại xung
khắc với nhau như vậy và cũng lại liên
quan đến vùng Kashmir. Ở nơi đây có
cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc.
Năm 1963, Pakistan đã giải quyết cuộc
tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với
Trung Quốc ở Kashmir bằng cách để
cho Trung Quốc quản lý phần lãnh thổ
thuộc phạm vi Pakistan quản lý mà bị
Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Từ
đó Pakistan chỉ còn tranh chấp chủ
quyền lãnh thổ với Ấn Độ ở Kashmir
trong khi chuyện tranh chấp chủ quyền
lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn
dai dẳng.

Các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh

thổ này đều phức tạp, nan giải và dễ
bùng nổ thành xung khắc quân sự trực
tiếp giữa các bên liên quan ở vùng Kash-
mir chứ không chỉ thể hiện ở mức độ
quan hệ chính trị hay ở cuộc khẩu chiến
trên dư luận giữa hai nước. Ở Ấn Độ sắp
có cuộc tổng tuyển cử. Ở Pakistan, giới
quân sự tuy không trực tiếp nhiếp chính
nhưng uy quyền vẫn rất quyết định. Ở cả
hai nơi, tác động của chuyện chủ quyền
lãnh thổ đối với vùng Kashmir đều vô
cùng nhạy cảm về đối nội. Cho nên thật
ra không có gì khó hiểu khi phía Ấn Độ
thể hiện thái độ rất cứng rắn và phía
Pakistan tỏ ra kiên quyết đáp trả. Hệ luỵ
trực tiếp là đối địch còn gia tăng, xung
khắc còn leo thang và giải pháp hoà bình
càng xa vời.n

Láng giềng 
lại xung khắc

n NGÂN HÀ

Mỹ và Trung Quốc kéo dài thời gian đàm phán thương mại

Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. ẢNH: INDOCHINA
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Gần 77 năm sau khi tàu sân bay Hor-
net của Mỹ bị chìm bởi hoả lực tấn
công của không quân và hải quân
Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới thứ
hai, mới đây, nhóm nghiên cứu của
Paul Allen đã phát hiện vị trí của nó.

Số phận đặc biệt 
của con tàu

Paul G. Allen thuộc diện những
người lắm tiền nhiều của nhất trên thế
giới. Điều này không có gì là khó
hiểu vì Allen cùng với Bill Gates đã
thành lập và gây dựng nên tập đoàn
Microsoft. Bill Gates chi tiền thành
lập một quỹ phục vụ lợi ích cộng
đồng, còn Paul Allen thì chi cho một
nhóm nghiên cứu tìm kiếm những con
tàu nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ
và thế giới. Những con tàu này đều có
vai trò đối với lịch sử thế giới nhưng
số phận lại hết sức bi thảm là giờ đều
ở đâu đó trong lòng đại dương mênh
mông và sâu thẳm. Năm ngoái, nhóm
nghiên cứu của Allen đã tìm thấy
chiếc tàu sân bay USS Lexington của
Mỹ ở cách bờ biển Australia 800km.
Mới đây, nhóm này phát hiện vị trí
xác chiếc hàng không mẫu hạm USS
Hornet của Mỹ ở độ sâu 5.300m gần
quần đảo Solomon, gần 77 năm sau
khi nó bị chìm bởi hoả lực tấn công
của không quân và hải quân Nhật Bản
thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Paul Allen không còn được chứng
kiến và tận hưởng kết quả này vì đã
qua đời vào tháng 10/2018 ở tuổi 65.

Trong lịch sử hải quân Mỹ, chiếc
hàng không mẫu hạm này có số phận
hùng lẫn bi đặc biệt nhất. Nó tham gia
trận hải chiến quyết định thế trận giữa
Mỹ và Nhật Bản trên chiến trường ở
khu vực Nam Thái Bình Dương năm
1942 nhưng lại lập kỷ lục về đoản thọ
khi chỉ hoạt động được có 1 năm và 6
ngày. Nó chiếm giữ vị trí rất đặc biệt
trong lịch sử chiến tranh của nước Mỹ
còn bởi từ chiếc tàu sân bay này,
không quân Mỹ tiến hành lần đầu tiên
cuộc không kích vào thủ đô Tokyo của
Nhật Bản, gây thiệt hại không nhiều
nhặn gì về người và của cho Nhật Bản
nhưng tạo ra được tác động tâm lý và
dư luận vô cùng to lớn và vô cùng
quan trọng đối với nước Mỹ trong
những tháng năm đầu tiên tham gia
vào cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Giá trị lịch sử
Việc tìm kiếm ra được xác của con

tàu này không đến nỗi quá khó khăn
đối với nhóm chuyên gia nghiên cứu
của Paul Allen. Khoa học, kỹ thuật và
công nghệ hiện đại đã cho phép con
người trên trái đất soi rọi những bí ẩn
ở nơi tận cùng sâu thẳm giữa lòng đại
dương. Tài liệu về hải trình và về
những gì đã xảy ra với USS Hornet
vẫn còn rất đầy đủ. Tiền của và công
sức bỏ ra cho việc tìm kiếm nó vốn
không thiếu và cũng không bị tiếc.
Sinh thời, Paul Allen đặc biệt quan
tâm tới việc này vì ý nghĩa và giá trị
lịch sử của nó đối với nước Mỹ. Đối
với Paul Allen và nước Mỹ, tìm kiếm
xác con tàu này giống như tìm lại một
niềm tự hào của nước Mỹ.

USS Hornet là một trong 7 tàu sân
bay thuộc hạng Yorktown của Mỹ và
được hải quân Mỹ đưa vào sử dụng
trong tháng 10/1941, trước khi xảy ra
sự kiện Trân Châu Cảng. Nó có trọng
tải 29.000 tấn, dài 251m, rộng 37m,
tốc độ vận hành tối đa là 61km/h. Lực

lượng tối đa trên con tàu này là 2.900
người. Nó được bọc thép cục bộ,
trang bị các loại vũ khí, kể cả pháo
hạm cỡ lớn, có chỗ cho từ 70 - 90
chiếc máy bay.

Tháng 3/1942, tức là sau khi xảy
ra sự kiện Trân Châu Cảng và nước
Mỹ chính thức nhảy vào cuộc Chiến
tranh Thế giới thứ hai, con tàu này
được đưa từ Mỹ sang khu vực Nam
Thái Bình Dương. Nó mang theo 16
chiếc máy bay ném bom tầm trung
loại North American B-25 với phạm
vi bay là 2.200km. Loại máy bay ném
bom này nhỏ và có thể mang theo
bom đạn trọng lượng 1,3 tấn. 

Từ boong tàu của chiếc hàng
không mẫu hạm này, thượng uý phi

công Mỹ James Harold Doolittle và
đồng đội ngày 18/4/1942 đã xuất phát
tiến hành cuộc tập kích đầu tiên của
quân đội Mỹ vào đảo lãnh thổ chính
của Nhật Bản để trả thù và rửa hận
cho “Vết nhơ Trân Châu Cảng”. Sau
cuộc không kích, những chiếc máy
bay không bị bắn hạ không còn đủ
nhiên liệu để trở lại USS Hornet mà
phải hạ cánh xuống biển hoặc ở vùng
bờ biển của Trung Quốc.

Tháng 6/1942, chiếc tàu sân bay
này cùng với hai chiếc tàu sân bay
khác của Mỹ là USS Yorktown và En-
terprise tiến hành cuộc hải chiến
quyết định ở vùng quần đảo Midway
với hải quân và không quân Nhật
Bản. Mỹ cho rằng chiến thắng của
Mỹ trong trận đánh này đã làm cho
hải quân của Nhật Bản không còn có
thể phục hồi được và không còn là đối
thủ của hải quân Mỹ nữa. Thật ra,
USS Hornet chỉ đóng vai trò “dây
máu ăn phần” khi máy bay cất cánh
từ đây đa phần bị bắn rụng hoặc
không tìm thấy mục tiêu tấn công,
còn chính con tàu lại bị không quân

và hải quân Nhật Bản làm cho bị hư
hỏng nặng.

USS Hornet được đưa về sửa chữa
ở Trân Châu Cảng. Tháng 8/1942, nó
được điều đến vùng quần đảo
Solomon vốn do Anh quản lý nhưng
đang bị Nhật Bản đánh chiếm một
phần, cụ thể là thả neo ở gần đảo
Guadalcanal. Ngày 24/10/1942, tàu
sân bay Enterprise cũng được điều
động đến đó. Nhiệm vụ của cả hai con
tàu này là chặn đánh quân đội Nhật
Bản mà Mỹ cho rằng đang tiến về
phía đảo Guadalcanal. 

Ngày 26/10/1942 xảy ra trận
không chiến và hải chiến ở nơi đó.
Hai chiếc tàu sân bay của Nhật Bản là
tàu Zuiho, Shokaku và một số tàu

chiến nữa của Nhật Bản bị hư hại.
Nhưng USS Hornet bị tổn thương
nặng hơn cả. Nó bị trúng ba quả bom,
hai quả thuỷ lôi của Nhật Bản và
hứng chịu hai chiếc máy bay của Nhật
Bản bị hỏng rơi xuống. Con tàu bị hư
hại nặng nề đến mức không còn có
thể di chuyển được và máy bay trên
đó không còn có thể cất cánh được.
Nó được chiếc tuần dương hạm của
Mỹ Northampton kéo đi nhưng rồi
vẫn không tránh khỏi những quả thuỷ
lôi định mệnh của không quân và hải
quân Nhật Bản. USS Hornet bị
nghiêng hẳn sang bên, bị tràn nước và
không còn có thể sửa chữa tại chỗ.
Sau khi nhận được thông tin là tàu
chiến của hải quân Nhật Bản đang
tiếp cận, phó đô đốc hải quân Mỹ
William Halsey ra lệnh thuỷ thủ rời
tàu và đánh chìm con tàu. Cho tới tận
mãi sau này, phía Mỹ vẫn đưa tin rằng
con tàu sân bay USS Hornet không
phải chìm do bị thuỷ lôi của Nhật Bản
mà do phía Mỹ tự đánh chìm bằng ít
nhất 9 quả thuỷ lôi từ các tàu chiến
của Mỹ và từ sự nổ tung của kho đạn
pháo lớn ở trên con tàu.

Một huyền thoại 
đối với nước Mỹ

Thực tế không phải như vậy. USS
Hornet bị chìm bởi trúng 4 quả thuỷ
lôi với biệt danh “Mũi giáo dài”
610mm phóng từ hai pháo hạm
Makigumo và Agikumo của hải quân
Nhật Bản. Nó bị chìm rất nhanh,
mang theo 140 thuỷ thủ - theo số liệu
của Mỹ - xuống đáy đại dương.
Những hình ảnh cuối cùng về con tàu
này ở trên mặt biển đều chỉ thể hiện
sự tang thương, chết chóc và huỷ
hoại, hiện thân cho kết cục rất bi thảm
của con tàu lớn.

77 năm sau, thế giới được nhìn
thấy nó nằm trong lòng đại dương
sâu. Môi trường sinh thái ở độ sâu ấy
đã giúp nó gần như không bị ăn mòn
gì. Ở dưới đấy, nó trông như thể đang
cập cảng nào đó. Sau 77 năm, nó lại
hiện ra trước thế giới và lôi kéo thế
giới hồi tưởng về một thời kỳ lịch sử.
Giống như con tàu Titanic, nó mang
theo không ít bí mật lịch sử và chắc sẽ
ở lại nơi tăm tối sâu thẳm ấy mãi mãi
bởi ở Mỹ hiện chưa ai đề cập gì đến
việc trục vớt nó. Cứ ở đấy, con tàu
này vẫn là một huyền thoại đối với
nước Mỹ. Được trục vớt lên rồi, biết
đâu nó chẳng còn được như thế nữa.n

Tìm thấy tàu sân bay Mỹ Hornet

Sau 77 năm, USS Hornet lại
hiện ra trước thế giới và lôi
kéo thế giới hồi tưởng về một
thời kỳ lịch sử. Giống như
con tàu Titanic, nó mang
theo không ít bí mật lịch sử
và chắc sẽ ở lại nơi tăm tối
sâu thẳm ấy mãi mãi bởi ở
Mỹ hiện chưa ai đề cập gì
đến việc trục vớt nó.

Tàu sân bay Mỹ USS Hornet
đã được tìm thấy ở khu vực

Thái Bình Dương sau 
77 năm bị chìm.

ẢNH: INTERNET
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n NGUYễN ANH TUấN

Hà Nội những ngày sau Tết Nguyên đán thật dễ khiến người ta ngẩn ngơ. Ngẩn
ngơ vì một sáng, góc phố quen mình hay đi qua bỗng rực rỡ hơn, ấm áp hơn bởi
màu đỏ, màu vàng của những tán cây lộc vừng mùa thay lá. 

Hà Nội những ngày này mà chụp một tấm ảnh rồi giả vờ check-in Hàn Quốc
hay Nhật Bản thì chắc cũng nhiều người tin lắm! Bởi vì, khung cảnh khắp nơi đều
quá đỗi lãng mạn và dịu dàng. 

Bờ Hồ, Hàng Bông, Hàng Đậu và rất nhiều con phố khác đều khoác lên mình
chiếc áo mới của mùa xuân. Nhiều người còn cho rằng, cứ trồng thật nhiều lộc
vừng thì sẽ đến lúc Hà Nội có một mùa lá đỏ, lá vàng trở thành “đặc sản” ấn tượng
không kém nước bạn ấy chứ!n

Check-in ở Hà Nội mà ngỡ ở nước nào. Góc phố Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng dịu dàng đến lạ.

Mùa cây thay lá hấp dẫn khách du lịch cũng như tất cả mọi người. Vẻ đẹp mê hồn của cây lộc vừng mùa thay lá.

Du khách quốc tế
trên xích lô Hà Nội.

Nét duyên Hà Nội, thành phố vì hòa bình.


